

ข่าวประจำวัน ที่ 14 กรกฎาคม 2564

ข่าว สนง.กกต. (Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สำนักข่าวไทยออนไลน์	ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบพรรคการเมือง	4
2	มติชนออนไลน์	“กกต.” ชวน ปชช. ร่วมตรวจสอบพรรคการเมือง-อำนาจรัฐ ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย	6
3	MGR ออนไลน์	กกต. ชวน ปชช. ร่วมตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ปชต. ของพรรคการเมือง	8
4	แนวหน้าออนไลน์	กกต. ชวนประชาชนร่วมกันตรวจสอบพรรคการเมือง ตาม พรป. พรรคฯ	9

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	"ราเมศ" เชื้อยืนซักฟอก ยึดตามหลักประชาธิปไตย ปชป. ขอลุยทำงานเพื่อ ปชช.	10
2	เดลินิวส์ออนไลน์	ปชป. ไม่หวั่นฝ่ายค้านจ่อเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลปม “โควิด”	11
3	เดลินิวส์ออนไลน์	ภท. พร้อมสู้ศึกซักฟอก เมินจีถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาล	12
4	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	ภท. ยันไม่ถอนตัวร่วมรัฐบาล ชี้เลือกตั้งท่ามกลางวิกฤติเกิดยาก	14
5	มติชนออนไลน์	เพื่อไทย มีมติลุยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ รบ. แบบลงมติตาม ม.151 จ่อเปิดรับข้อมูลจาก ปชช. ใช้ซักฟอก	15
6	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'พท.' สั่ง 'ส.ส.' รับข้อมูล ปชช. ใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจ 'รัฐบาล' ซัดบริหารผิดพลาดซ้ำซาก	16
7	สยามรัฐออนไลน์	"ทักษิณ" ฟันธง "บิ๊กตู" อยู่ไม่ครบเทอม คาดยุบสภาฯไม่เกิน ม.ค. ปีหน้า	17
8	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	โชนี่! ฟันธง 'ประยุทธ์' อยู่ไม่ครบเทอม - เชื้อ ยุบสภาสิ้นปีจัดเลือกตั้ง ก.พ. 65	18
9	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	ชวน 'แนะ' รัฐบาล แก้ปัญหาโดยใช้ความร่วมมือ ปิดให้ความเห็น พรรคร่วม ถอนตัว	20
10	MGR ออนไลน์	เปิดวิสัยทัศน์! ผู้ทำชิงเก้าอี้ “โฆษกพรรคพลัง” ระหว่าง “วิสิทธิ์ - ดร.เปี้ยก”	21
11	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'พรรคพลัง' เลื่อนประชุมใหญ่ พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ ผู้ทำชิง 'เก้าอี้โฆษก'	24

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	คมชัดลึกออนไลน์	เกม "ถอนตัว" โภยแต่มีทั้ง "3 ป."	27
2	มติชนสุดสัปดาห์ ออนไลน์	เจาะสัมพันธ์ 'โทนี่ - 3ป.-1ธ.' รั้วฉาน 'ป้อม-ป็อก' แต่ยังหวานชื่น 'ธรรมนัส'	29
3	ไทยโพสต์ออนไลน์	"๒ เสือเผ่า"ในแนวรบ	32
4	สยามรัฐออนไลน์	จุดพลุ "รัฐล้มเหลว" เปลี่ยนตัว "นายกฯ" !	35
5	ไทยรัฐออนไลน์	ปิดตาเล่นเกมเสี่ยง	37
6	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	เราจะก้าวพ้นวิกฤติโควิด ไปด้วยกันได้อย่างไร	39
7	เดลินิวส์ออนไลน์	เมื่อถึงทางแยกวัดใจประชาธิปไตย	42
8	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	โหมโรงซัฟฟอก แก่โควิดล้มเหลว คึกหนัก "บิ๊กตู"	44
9	มติชนออนไลน์	สถานีคิดเลขที่ 12 : ล้มรัฐบาล!	47

ข่าวอ้างอิง

13/07/2564 11:26

ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบพรรคการเมือง



กทม. 13 ก.ค. – กกต.ชวนประชาชนร่วมตรวจสอบพรรคการเมือง ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ช่วยพัฒนาประเทศ ตรวจสอบอำนาจรัฐ สร้างความโปร่งใส ลดความขัดแย้งทางการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวระบุว่า สำนักงาน กกต. โดย สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ รวบรวมข้อมูลและยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้รับทราบแผนหรือโครงการที่จะดำเนินการกิจกรรมของพรรคการเมือง ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ที่กำหนดว่า การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย หรือร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผล โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน

นอกจากนี้จะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีโปร่งใส รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน และกิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดทำแผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมตามของพรรคการเมืองในแต่ละปี ส่งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายน ของทุกปี และให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งมีพรรคการเมืองที่ได้จัดทำแผนหรือโครงการส่งให้นายทะเบียนทราบ จำนวน 76 พรรค อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการเผยแพร่แผนหรือโครงการให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

www.ect.go.th หัวข้อ บริการข้อมูล / ข้อมูลพรรคการเมือง / แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565 และขอเชิญร่วมติดตามหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองดังกล่าว เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันและพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่เข้มแข็ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกเอกสารดังกล่าวของสำนักงาน กกต.ครั้งนี้ ไม่ได้ระบุเพิ่มเติมว่า หากพรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามข้อความข้างต้นจะมีผลหรือมีบทลงโทษหรือไม่อย่างไร.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-737605>

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 - 11:52 น.

“กทต.” ชวน ปชช. ร่วมตรวจสอบพรรคการเมือง-อำนาจรัฐ ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย



“กทต.” ชวนปชช. ร่วมตรวจสอบพรรคการเมือง **ซีต้อง**มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ช่วยพัฒนาประเทศ ตรวจสอบอำนาจรัฐ สร้างความโปร่งใส ลดความขัดแย้งทางการเมือง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวระบุว่า สำนักงาน กกต. โดยสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ได้รวบรวมข้อมูลและยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้รับทราบแผนหรือโครงการที่จะดำเนินการกิจกรรมของพรรคการเมือง ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 23 ที่กำหนดว่า การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น 1.ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย

2.ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผล โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล 4.ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุข ของประเทศชาติและประชาชน และ 5. กิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน

ทั้งนี้ให้หัวหน้าพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดทำแผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมตามของพรรคการเมืองในแต่ละปีส่งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี

และให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งมีพรรคการเมืองที่ได้จัดทำแผนหรือโครงการส่งให้นายทะเบียนทราบ จำนวน 76 พรรค อย่างไรก็ตามสำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการเผยแพร่แผนหรือโครงการให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หัวข้อ บริการข้อมูล / ข้อมูลพรรคการเมือง / แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565 และขอเชิญร่วมติดตามหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองดังกล่าว เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันและพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่เข้มแข็ง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2826713

กกด. ชวน ปชช. ร่วมตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม ปชต. ของพรรคการเมือง



วันนี้ (13 ก.ค.) สำนักงาน กกด.แจ้งว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง ให้รับทราบแผน หรือโครงการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองประจำปี 2565 ที่หัวหน้าพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดทำและส่งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปีรวม 76 พรรคการเมือง ตามที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 23 กำหนดว่า การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล รับผิดชอบต่อสังคม ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย การร่วมกับประชาชนหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี

โดยสำนักงาน กกด.ได้เผยแพร่แผนหรือโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน กกด. www.ect.go.th หัวข้อ บริการข้อมูล / ข้อมูลพรรคการเมือง / แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565 และร่วมติดตามหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองดังกล่าว เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันและพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่เข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกด. ไม่ได้มีการระบุว่าหากพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามแผนโครงการที่แจ้งจะมีบทลงโทษอย่างไร

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000068167>

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 14.09 น.

กกต. ชวนประชาชนร่วมกันตรวจสอบพรรคการเมือง ตาม พรป. พรรคฯ



**กกต.ชวนประชาชนร่วมกันตรวจสอบพรรคการเมือง ตามพรป.พรรคฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริม ปชต.-
ช่วยพัฒนาประเทศ -ตรวจสอบอำนาจรัฐ- สร้างความโปร่งต่อและลดความขัดแย้งทางการเมือง**

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสาร ชวนแจ้งว่านายทะเบียนพรรคการเมือง ให้รับทราบแผนหรือโครงการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี 2565 ที่หัวหน้าพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดทำและส่งให้นายทะเบียน ทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี รวม 76 พรรคการเมือง ตามที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 23 กำหนดว่า การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ซึ่งอย่างน้อยในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การส่งเสริมให้ สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิและ เสรีภาพอย่างมีเหตุผล รับผิดชอบต่อสังคม , ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย การร่วมกับประชาชนหาแนว ทางการพัฒนาประเทศ , ตลอดจนร่วมทำการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมี เหตุผล , ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่ แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนการ

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ได้เผยแพร่แผนหรือโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ทาง เว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. www.ect.go.th หัวข้อ บริการข้อมูล / ข้อมูลพรรคการเมือง / แผนหรือโครงการที่จะ ดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ.2565 และร่วมติดตามหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของ พรรคการเมืองดังกล่าวเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันและพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของ ประชาชนที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กกต.ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดว่าหากพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามแผนโครงการที่แจ้ง แล้วนั้น มีบทกำหนดลงโทษไว้อย่างไรบ้าง

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/587279>

13 กรกฎาคม 2564 13:19 น.

"รามศ" เชื้อยื่นชัฟฟอก ยึดตามหลักประชาธิปไตย ปชป. ขอขลุทำงานเพื่อ ปชช.



เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า หลักการในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการตรวจสอบรัฐบาล เป็นหน้าที่ที่สำคัญของฝ่ายค้าน ตามระบบประชาธิปไตย เชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมชี้แจง รัฐมนตรีคนใดที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีหน้าที่ต้องชี้แจง ส่วนรัฐมนตรีของพรรค ไม่มีความกังวล เพราะยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต ในการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งสถานการณ์ขณะนี้ต้องทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ให้สุดความสามารถ มุ่งประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้ง การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีรัฐมนตรีคนใดบ้างและยื่นช่วงเวลาใดก็เป็นดุลพินิจของฝ่ายค้านไม่สามารถไปก้าวล่วงได้

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/261315>

13 กรกฎาคม 2564 13:56 น.

ปชป. ไม่หวังฝ่ายค้านจ่อเปิดศึกชกฟอกรัฐบาลปม “โควิด”

ปชป.ไม่หวังฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน ระบุรัฐบาลพร้อมแจงทุกประเด็น



เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายรามศ รัตน์เชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล จากการแก้ไขสถานการณ์โรคโควิด-19 ล้มเหลว ว่า หลักการในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคือหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในการตรวจสอบรัฐบาล เป็นหน้าที่ที่สำคัญของฝ่ายค้าน ตามระบอบประชาธิปไตย และตนเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลพร้อมชี้แจง และรัฐมนตรีคนใดที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีหน้าที่ต้องชี้แจง ส่วนรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความกังวล เพราะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และยังสถานการณ์ขณะนี้ต้องทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ให้สุดความสามารถ มุ่งประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้ง ส่วนการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีรัฐมนตรีคนใดบ้าง และยื่นช่วงเวลาใดก็เป็นดุลพินิจของฝ่ายค้าน ไม่สามารถไปก้าวล่วงได้.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/49472/>

13 กรกฎาคม 2564 14:06 น.

ภท. พร้อมสู้ศึกชกฟอก เมินจีถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาล

“ณัฐชนน” เผย ภท. พร้อมสู้ศึกชกฟอก ไม่สนกระแส จีถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาล ลั่นไม่คิดหนีปัญหาวิกฤติโควิด ตัดช่อกน้อยพอตัว เชื่อหากทำแบบนี้ ปชช.ไม่ให้ออกสลับมารอบหน้า วอนนักการเมืองอย่าซ้ำเติมสถานการณ์



เมื่อวันที่ 13 ก.ค. เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล มาตรา 151 ว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล สิ่งสำคัญของเราคือการทำงาน โดยในพรรคเองได้กำชับ ส.ส.ให้ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้าน สิ่งไหนที่ไปซ้ำเติมสถานการณ์เราก็หยุด ดังนั้นการในอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนั้น ทางพรรคภูมิใจไทยก็จะอภิปรายปัญหาในพื้นที่ เช่น ตนก็จะพูดเรื่องการจัดสรรวัคซีน และการเยียวยาประชาชนในเขตพื้นที่ที่ สบค.ยังไม่อนุมัติงบประมาณ ซึ่งทำทีของพรรคภูมิใจไทย ชัดเจนว่าจะได้อภิปรายปัญหาในพื้นที่เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา แต่สิ่งที่เราต้องตระหนักมากที่สุดตอนนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีพยายามแก้ไขปัญหา เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายคนถามว่าทำไมพรรคภูมิใจไทยไม่ถอนตัวและทำไมไม่ลาออก ถ้าวันนี้หากพรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาลก็จะทำให้รัฐบาลยุติการบริหารงาน

“วันนี้มีสถานการณ์โควิด-19 หากเกิดพรรคภูมิใจไทยถอนตัวแล้วรอบหน้าประชาชนคงไม่ให้โอกาสกลับ เพราะเวลาที่มีปัญหาหนีปัญหาหรือตัดช่อกน้อยแต่พอตัว ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีก็เช่นกัน ท่านก็คงอึดอัดใจคิดจะตัดสินใจหลายอย่าง แต่หากกลับมารอบหน้าจะยากมาก และแทบไม่มีโอกาสได้กลับมา แต่ถ้านายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาให้หมดโควิด-19 ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ผมคิดว่าประชาชนจะตัดสินใจอีกรอบหนึ่ง” รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว

เมื่อถามว่า การที่จีให้ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาใช่หรือไม่ นายณัฐชนน กล่าวว่า เป็นความสนใจของหลายคนทีถามว่าทำไมไม่ลาออก แต่วันนี้เกิดปัญหา พวกเราเข้ามาแก้ไข ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาแล้วจะให้พวกตนลาออกเพื่อให้รัฐบาลล้ม แล้วถามว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะการรณรงค์หาเสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตอนนี้เป็นไปได้ยาก และเป็นการซ้ำเติมปัญหา ดังนั้นหลังสถานการณ์โควิดค่อยมาประเมินกันใหม่ และพวกตนก็จะประเมินตนเอง

เมื่อถามว่า ตอนนี้มีหลายพรรคการเมือง เช่น พรรคไทยสร้างไทย และพรรคเสรีรวมไทย รวมถึงภาคประชาชน ล่ารายชื่อฟ้องนาย ก.ฯ บริหารจัดการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ผิดพลาด และเป็นรัฐบาลขาดทรก นายณัฐชนน กล่าวว่า เป็นประเด็นทางการเมืองที่จะลงสนามเลือกตั้งที่ต้องเปิดประเด็นสิ่งที่เห็นต่างและคิดว่า ประชาชนได้ประโยชน์ แต่กระบวนการทั้งหมดในการดำเนินคดี ถ้าทำได้ก็ต้องไปว่ากันตามช่องทางกฎหมาย แต่จะผิด หรือถูก พวกเราเป็นนักการเมืองก็รู้ ซึ่งสิ่งสำคัญไม่ยากให้นักการเมืองไปซ้ำเติมสถานการณ์ วันนี้ทุกคนสับสนหมด ทั้ง เรื่องการแก้ไขปัญหา เรื่องวัคซีน กระบวนการโรงพยาบาลสนามที่ไม่มีความชัดเจน ดังนั้นเราต้องตั้งสติดีๆ และแก้ไขปัญหาไปทีละอย่าง.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/49580/>

กรุงเทพธุรกิจ

13 กรกฎาคม 2564

ภท. ยันไม่ถอนตัวร่วมรัฐบาล ชี้เลือกตั้งท่ามกลางวิกฤติเกิดยาก



ภท. ยันไม่ถอนตัวร่วมรัฐบาล ชี้เลือกตั้งท่ามกลางวิกฤติซ้ำเติมปัญหา-โอกาสเกิดยาก

รัฐสภา นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล ดังนั้นพรรคจะอภิปรายปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา

สิ่งที่เราต้องตระหนักมากที่สุดตอนนี้คือ ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พยายามแก้ไขปัญหา

“เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายคนถามว่าทำไมพรรคภูมิใจไทยไม่ถอนตัวและทำไมไม่ลาออก หากวันนี้พรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาลก็จะทำให้รัฐบาลยุติการบริหารงาน แต่วันนี้มีสถานการณ์โควิด หากพรรคภูมิใจไทยถอนตัวแล้วรอบหน้าประชาชนคงไม่ให้โอกาสกลับมา เพราะเวลาที่มีปัญหา กลับหนีปัญหาหรือตัดช่องน้อยแต่พอตัว ผมคิดว่านายกฯ ก็เช่นกัน ท่านก็คงอึดอัดใจ คิดจะตัดสินใจหลายอย่าง แต่หากกลับมารอบหน้าจะยากมาก และแทบไม่มีโอกาสได้กลับมา แต่ถ้านายกฯ แก้ปัญหาให้หมดโควิด ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ผมคิดว่าประชาชนจะตัดสินใจอีกรอบหนึ่ง” รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว

อย่างไรก็ดี เรื่องนี้เป็นความสนใจของหลายคนแต่วันนี้เกิดปัญหา พวกเราเข้ามาแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาแล้วจะให้พวกตนลาออกเพื่อให้รัฐบาลล้ม แล้วถามว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้อย่างไร การรณรงค์หาเสียงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตอนนี้เป็นไปได้ยาก และเป็นการซ้ำเติมปัญหา ดังนั้น หลังสถานการณ์โควิดค่อยมาประเมินกันใหม่ และพวกตนก็จะประเมินตนเอง

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948672>

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 - 17:55 น.

เพื่อไทย มีมติลุยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรบ.แบบลงมติตาม ม.151 จ่อเปิดรับข้อมูลจาก ปชช. ใช้ชั๊กฟอก



“เพื่อไทย” มีมติลุยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรบ.แบบลงมติ ตามม.151 “ประเสริฐ” เผยเตรียมเปิดรับข้อมูลจากปชช. ร่วมใช้ชั๊กฟอกประยุทธ์ด้วย

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวภายหลังการประชุม ส.ส. พรรคพท.ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบซูม ว่า ที่ประชุมได้หารือกันถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้งการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตรัฐบาลของรัฐบาลก็ไร้ประสิทธิภาพ ล้มเหลว ผิดพลาด จนทำให้สถานการณ์วิกฤตขั้นสูงสุด พี่น้องประชาชนต้องทุกข์ยากแสนสาหัส ส.ส.พรรคพท. จึงเห็นร่วมกันว่าในช่วงที่ 2 สัปดาห์ที่มีการงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ของพรรคทุกคนจะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลัง

“และเนื่องจากการบริหารสถานการณ์ที่ผิดพลาดซ้ำซากของรัฐบาล จนเป็นที่มาที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องยากลำบาก หากปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศต่อไป วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนไทยจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้ ที่ประชุม ส.ส. พรรคพท. จึงมีมติเห็นชอบให้ยื่นมีการญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 และเพื่อให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ที่ประชุมจึงขอให้ ส.ส. และสมาชิกพรรค ทุกคนเปิดรับข้อมูล ความผิดพลาด ความล้มเหลว และการทุจริต ของรัฐบาล” นานประเสริฐ กล่าว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2827694

กรุงเทพธุรกิจ

13 กรกฎาคม 2564

'พท.' สั่ง 'ส.ส.' รับข้อมูล ปชช. ใช้อภิปราย ไม่ไว้วางใจ 'รัฐบาล' ชัดบริหารผิดพลาดซ้ำซาก



"ประเสริฐ" เผย มติส.ส.เพื่อไทย ยืนยันตัดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาล ชี้ บริหารผิดพลาดซ้ำซาก ทำคนไทยยากลำบาก สั่งเปิดรับข้อมูล ให้ปชช. มีส่วนร่วม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าการประชุม ส.ส. พรรคเพื่อไทย วันเดียวกันนี้ (13 กรกฎาคม) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบชุม ได้หารือกันถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้งการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติรัฐบาลของรัฐบาลก็ไร้ประสิทธิภาพล้มเหลว ผิดพลาด จนทำให้สถานการณ์วิกฤตขั้นสูงสุด พี่น้องประชาชนต้องทุกข์ยากแสนสาหัส

ส.ส.พรรคเพื่อไทย จึงเห็นร่วมกันว่าในช่วงที่ 2 สัปดาห์ที่มีการงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ของพรรคทุกคนจะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในทุกพื้นที่อย่างเต็มที่

“และเนื่องจากการบริหารสถานการณ์ที่ผิดพลาดซ้ำซากของรัฐบาล จนเป็นที่มาที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องยากลำบาก หากปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศต่อไป วิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนไทยจะแย่ไปกว่านี้ ที่ประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย จึงมีมติเห็นชอบให้ยื่นมีการตัดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 และเพื่อให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ที่ประชุมจึงขอให้ ส.ส. และสมาชิกพรรค ทุกคนเปิดรับข้อมูลความผิดพลาด ความล้มเหลว และการทุจริต ของรัฐบาล” เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948743>

13 กรกฎาคม 2564 22:19 น.

"ทักษิณ" ฟันธง "บิ๊กตุ๋" อยู่ไม่ครบเทอม คาดยุบสภาฯไม่เกิน ม.ค. ปีหน้า



วันที่ 13 ก.ค.64 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้ชื่อ "โทนี่ วัตซัม" ร่วมเสวนาผ่านคลับเฮาส์ของกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ในตอน ล็อกดาวน์แล้วยังไงต่อ? โดยในตอนท้ายได้มีผู้ร่วมสนทนา ใช้ชื่อ "หมอเรวัตติ" เข้ามาตั้งถามโดยขอให้โทนี่ ประเมินว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะอยู่ได้นานแค่ไหน ในท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ลาออก

โดยโทนี่ กล่าวว่า ตนคิดว่าเขาจะต้องตั้งให้ยาวที่สุดเท่าที่เนยาวได้ แต่คิดว่าการยุบสภาน่าจะมีขึ้นไม่เกินเดือน ม.ค.-ก.พ.ปีหน้า ซึ่งบวกลบ คงไม่เกินไปกว่านั้น คิดว่าอย่างไรก็อยู่ไม่ครบเทอมแน่นอน

ผู้สนทนา ถามต่อว่า หากนายกษุบสภาฯ แต่ยังมีส.ว.อยู่ ถึงอย่างไรพล.อ.ประยุทธ์ ก็จะสามารถกลับมาได้อีกจากการโหวตของส.ว.

โทนี่ กล่าวว่า มันอยู่ที่พรรคการเมืองที่จะชนะพรรคพลังประชารัฐ มาอันดับ 1ซึ่งถ้าชนะเข้ามามาก คิดว่าส.ว.ก็คงยกมือโหวตให้กลับมาไม่ไหว มีคำพูดของชาวจีนบอกไว้ว่าหากจะเป็นผู้นำได้ต้องครองใจคนในบ้านเมืองให้ได้ก่อน ที่จะบริหารประเทศ ดังนั้นหากพล.อ.ประยุทธ์ คิดว่าจะกลับมาอีก เขาก็ยังมีเวลาที่จะหาทางครองใจคนให้ได้ มีเวลาไปจนถึงเดือนก.พ.

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/261513>

กรุงเทพฯธุรกิจ

14 กรกฎาคม 2564

'โทนี่' ฟันธง 'ประยุทธ์' อยู่ไม่ครบเทอม - เชื่อ ยุบสภาสิ้นปีจัดเลือกตั้ง ก.พ. 65



'โทนี่' ฟันธง 'ประยุทธ์' อยู่ไม่ครบเทอม-เชื่อ ยุบสภาสิ้นปีจัดเลือกตั้ง ก.พ. 65 มั่นใจพรรคลำดับหนึ่งชนะปชป.เยอะ ส.ว. ไม่กล้ายกมือหนุนรอบสอง ลั่นกลับไทยแน่ ขออุบเรื่องเวลา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม โทนี่ วู้ดซัม หรือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเสวนาผ่านคลับเฮาส์ของกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย ในตอน ล็อกดาวน์แล้วยังไงต่อ?

ในช่วงหนึ่งของการเสวนา นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.พรรคเสรีรวมไทยได้ขอให้ โทนี่ ประเมินว่า พล.อ.ประยุทธ์จะทนได้อีกนานเท่าไร โดยโทนี่ กล่าวว่า "เขาน่าจะดืงยาวที่สุด เท่าที่จะดืงได้ ส่วนจะดืงยาวอย่างไร คิดว่า ยุบสภา ชั่วที่สุด ไม่เกิน มกราคม กุมภาพันธ์ อาจจะสิ้นปี ซึ่งผมเดาแบบการเมือง ไม่ได้เดาแบบรู้ใจ ผมดูแล้ว ก็น่าจะเลือกตั้งแถว กุมภาพันธ์"

เมื่อถามว่า ไม่ครบเทอมหรือ โทนี่กล่าวว่า "ไม่ครบหรอก" ถามต่อว่า นี่ประเมินแบบเกรงใจหรือเปล่า โทนี่ กล่าวว่า ผมประเมินจากความทนทาน ไม่ได้เกรงใจ

ส่วนคำถามว่า หากยุบสภาแล้ว ส.ว. ยังอยู่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็กลับมาอยู่ดี โทนี่ กล่าวว่า มันอยู่ที่พรรคที่มาที่ 1 ถ้าชนะพลังประชารัฐมากๆ ถล่มทลาย ส.ว. ก็คงยกไม่ไหว มือหนักยกไม่ขึ้น

"ผู้นำเงินขอบพูดคำว่า ถ้าจะครองเมือง ต้องครองใจประชาชนก่อน ถ้าครองใจประชาชนไม่ได้ จะครองเมืองไม่ได้ นี่สิ จินตนาการ หากจะบริหารประเทศโดยไม่ครองใจประชาชน ก็คงไม่ได้"

"ถ้าคิดว่าจะกลับมา จากนั้นไปจนกุมภาพันธ์ ต้องครองใจประชาชนให้ได้ ฟังโนโซเซียล เน็ตเวิร์ก ว่าเขาพูดอะไรบ้าง อาจจะได้กลับมา"

นอกจากนี้ ยังแสดงความเห็นในเรื่องการเมือง กับผู้ร่วมเสวนารายหนึ่งว่า "ผมคิดว่าไม่นาน การเมืองคงจะเปลี่ยน เพราะประชาชนลื้มรสแล้ว คนเป็นนักการเมือง เก่งไม่เก่ง ก็แคร์ประชาชน เพราะกลัวสอบตก คนมาจากการปฏิวัติ ไม่แคร์ประชาชน"

ต่อมา มีผู้เข้ามาสอบถามว่า อยากจะกล่าวอะไรถึงคนที่ยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่ โทนี่ ระบุว่า ผมเอง ก็พยายามจะบอกกับทุกคนว่า เราคนไทยด้วยกัน เราต้องรักเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน ไม่ต้องมีอคติหรอก วันนี้อาจจะชอบ พรุ่งนี้ไม่ชอบ ถ้าพฤติกรรมเปลี่ยนไป ก็ได้ ผมเหมือนกัน คนเคยชอบ มาไม่ชอบ ก็มี เป็นเรื่องธรรมดา เราเป็นคนสาธารณะ

“อยากให้ทุกฝ่ายมีสติ อย่ามีอคติว่าชอบคนนั้น ไม่ชอบคนนี้ อยากให้รู้ให้รอบ รู้ว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไร ไม่ตีก็ตีไป ตีก็บอกไป ไปตัดสินที่การเลือกตั้ง ไปตัดสินตรงนั้น ใครรักใครชอบใคร ไม่เป็นไร ไม่เหมือนเชียร์บอล ที่รักโดยไม่มีเหตุผล ต้องดูว่า ประเทศไม่เหมือนทีมบอล อยู่ที่ ใครจะทำให้ประเทศดี อย่างมองตัวเองอย่างดี ต้องมองเผื่อไป จะได้มีสติ ว่าเราควรเชียร์ใครเมื่อไหร่ ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องเดิม คนเชียร์ผม ถ้าผมเองช่วยก็ไม่ต้องเชียร์ ใช้สติ”

นอกจากนี้ช่วงหนึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ได้สอบถามอ้างอิงจากการเปิดเผยผ่านคลับเฮาส์ครั้งที่แล้ว ว่าจริงหรือไม่ที่จะกลับประเทศไทย และถ้าลงสุวรรณภูมิ จะลงประตูไหน

โทนี่ กล่าวว่า "กลับไทยแน่ บางคนบอกให้ เวิร์ก ฟอรัม ดูไบ ยืนยันอีกครั้ง ว่ากลับแน่ แต่บอกเวลาอีกที ยังไงไปสุวรรณภูมิ ออกประตูหน้า ไม่ใช่ประตูหลัง” โทนี่ กล่าว

ผู้ร่วมเสวนาอีกรายหนึ่ง ยังได้สอบถามว่า มีวิธีแนะนำให้ล้มรัฐบาลนี้อย่างไร โทนี่ กล่าวว่า “อยากให้ลุงตู่ออก ก็ต้องไปฟ้องลุงป้อม ลองไปคุยกันดูแล้วกัน ก็ไปฟ้องลุงป้อม ว่าลุงตู่แกไม่ไหวแล้ว ทำงานไม่ไหวแล้ว ไม่ได้หมายความว่าลุงป้อมจะขึ้นแทน ไปฟ้องลุงป้อม ก็อาจจะกล้าพูดขึ้น”

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948791>

กรุงเทพธุรกิจ

14 กรกฎาคม 2564

'ชวน' เนะ 'รัฐบาล' แก้ปัญหาโดยใช้ความร่วมมือ ปิดให้เห็น 'พรรคร่วม' ถอนตัว



ประธานสภาฯ เนะรัฐบาล แก้ปัญหาโดยใช้ความร่วมมือทุกฝ่าย-ทำงานอย่างสุจริต ปิดตอบ ปมกลุ่มการเมืองให้ พรรคร่วมถอนตัว ระบุไม่ขอก้าวก้าว

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชน ต่อประเด็นที่กลุ่มไทยไม่ทน เรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล กล่าวว่า “ให้ไปถามฝ่ายบริหารจะดีกว่า”

ผู้สื่อข่าวถามด้วยว่า ฐานะเป็นผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์มองเรื่องดังกล่าวอย่างไร นายชวน กล่าวว่า “เหนือผู้ใหญ่มีกำนัน อย่าให้เห็นเลย ขอให้ไปคุยกับผู้นำและผู้บริหารพรรคพรรคการเมืองและฝ่ายบริหารจะดีกว่า เพราะผมไม่พูดสิ่งที่ก้าวก้าวหรือล้ำหน้า”

“สมัยผมเป็นนายกรัฐมนตรี มีพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัว ก่อนลงมติไม่ไว้วางใจ ผมต้องยุบสภาฯ ซึ่งเป็นปกติตาม วิถีประชาธิปไตย ที่หมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นให้ได้ในกรณีนั้น แต่ปัจจุบันนี้หากมีปัญหาเรื่องฝ่ายบริหารต้อง สอบถามฝ่ายบริหาร จะให้ไปก้าวล่วงหรือพูดชี้หน้าหรือไปวิจารณ์ก็ไม่เหมาะสม” นายชวน กล่าว

ทั้งนี้ นายชวน ได้กล่าวต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันด้วยว่า ทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล ข้าราชการมีหน้าที่ที่ต้อง รับผิดชอบในภารกิจของแต่ละฝ่าย ดังนั้นต้องทำหน้าที่ของตนเอง เพราะปัญหาของบ้านเมืองเป็นของคู่กัน ไม่มากก็ น้อย ดังนั้นอย่าแปลกใจ ส่วนการแก้ไขปัญหาต้องพิจารณาตามเหตุการณ์ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในหน้าที่ของตนเอง สิ่งสำคัญ คือ ความรับผิดชอบ ตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำให้พิจารณาให้ถ่องแท้ในหน้าที่ของตนเองและทำ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระบวนการแก้ปัญหาให้บ้านเมือง ต้องใช้ความร่วมมือ เพราะการแก้ปัญหาเพียงลำพังไม่ สามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ทั้งหมด

เมื่อถามถึงการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้ว จะยุบสภาฯ หรือลาออกได้ นายชวน กล่าวว่า ต้อง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้การยื่นญัตติช่วงที่สภาฯ จดประชุมสามารถทำได้ เพราะตามกระบวนการเมื่อยื่นญัตติแล้ว คณะทำงานในสภาฯ ต้องทำงานตามปกติ

เมื่อถามว่าหากมีพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นให้ยุบสภาฯ ได้หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า “อย่าไปสมมติเลย ต้องไปถามฝ่ายบริหาร” .

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948847>

13 ก.ค. 2564 15:23

เปิดวิสัยทัศน์! ผู้ทำชิงเก้าอี้ “โฆษกพรรคพลัง” ระหว่าง “วิสิทธิ์-ดร.เปี้ยก” ใครจะเข้าวิน

เปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ ผู้ทำชิงนั่งเก้าอี้ “โฆษกพรรค” ขุนพลฝีปากกล้า “พรรคพลัง” วิสิทธิ์ ไสกระจ่าง และ “ดร.เปี้ยก” ชัยยพล พสุรัตน์บรรจง ใครจะเข้าวินเลื่อนประชุมใหญ่เลือกตั้ง กก.บห.18 ก.ค.นี้

วันนี้ (13 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.49 น. ที่พรรคพลัง แหล่งข่าวรายงานว่า นาวาอากาศเอก (พิเศษ) กมล ธรรมพิทักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวอัญชิสรา เทพทับทิมทอง, นายอุดมเกียรติ ปานมี นางชลธิชา พยัคฆ์พงศ์ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบาย ด้านสังคมและด้านประสานการเมือง โดยมีผู้เสนอตัวดำรงตำแหน่งดังกล่าว ครบทุกด้าน แสดงวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถและยุทธศาสตร์(เฉพาะด้าน) โดยระบบ Zoom Mitting online

ส่วนภาคบ่าย จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ระดับภาค ว่าที่รองหัวหน้าพรรคสัดส่วนภาคเหนือ ว่าที่รองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน ว่าที่รองหัวหน้าพรรคสัดส่วนประสานการเมือง ว่าที่ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ว่าที่ประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานและกรรมการสัดส่วนระดับภาคเหนือและภาคอีสานและตำแหน่งอื่นๆ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและคณะผู้บริหารระดับสูงของพรรคผ่าน เพื่อเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์พรรคระดับภาคต่างๆ ตามโครงสร้างพรรคพลัง ถือว่าเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งในสมัยหน้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลัง เป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ที่กระแสปรรคมาแรง มีคุณภาพ รวมเหล่าของนักการเมืองหน้าใหม่และหน้าเก่ามีความพร้อมทุกด้าน เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้าย คือ การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น ส่วนกระบอกเสียงของพรรคพลัง เก้าอี้สำคัญ “โฆษกพรรคพลัง” มีผู้เสนอตัวแข่งขันจำนวน 5 ท่าน แต่แหล่งข่าวรายงานว่า จะมีเพียง 2 คนที่น่าจะเข้าวิน คือ วิสิทธิ์ ไสกระจ่าง น้องชาย รท.ดร.กุเทพ ไสกระจ่าง อดีตโฆษกพรรคพลังประชาชน และ ดร.ชัยยพล พสุรัตน์บรรจง อดีตผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง เป็นขุนพลฝีปากกล้า ซึ่งทั้งสองคนนี้ สามารถเป็นคู่แข่งกับโฆษกพรรคพรรคการเมืองอื่น ได้แก่ ดร.สัม พัช

รินทร์ ชำศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ดร.หญิง อรุณี กาศยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายราเมศ รัตนะเชวง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้น รวมทั้งสามารถต่อกับแรมโบ้อีสาน ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ได้

แหล่งข่าวรายงานว่า วิสัยทัศน์ที่ “ดร.เปี้ยก” ชัยยพล พสุรัตน์บรรจง ที่แสดงวิสัยทัศน์ต่อ คณะกรรมการ ดังนี้ จะมุ่งมั่นสร้างสื่อประชาสัมพันธ์พรรคพลัง ที่มีความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของพรรคพลังเพื่อเข้าถึงประชาชนและบุคลากรใน พรรคด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทัวถึง และมีความต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (2) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของพรรคพลัง เพื่อให้สามารถใช้ กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย (3) มุ่งมั่นและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของพรรคพลัง ให้เข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกภาค เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ

ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของพรรคพลังอย่างมี เอกภาพและมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์และการ สื่อสารมวลชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพรรคพลัง ส่วนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ตัวตั้งอีกท่านหนึ่ง “นายวิสิทธิ์ ไสกระจำง” เปิดวิสัยทัศน์ ดังนี้ (1) เสนอผลักดันระเบียบว่าด้วยการบริหาร องค์การส่วนจังหวัด ยกย่องให้เท่าเทียมกับอำนาจฝ่ายปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยแบ่งแยกอำนาจ ถ่วงดุล ตรวจสอบกันได้อย่างชัดเจน(2)ส่งเสริมคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตักตวงคุณภาพในการบริหาร ออกมาให้มากที่สุด โดยการร่วมกิจกรรมทางการเมืองควบคู่ไปกับการศึกษาเพื่อลดปัญหาทางสังคม (3) ส่งเสริมการทำ อาชีพทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัวชาวเกษตรกร (4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริหาร ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนยุทธศาสตร์ ใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เป็นมิตรกับทุกพรรคการเมือง มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่จะ ใช้ความรู้ความสามารถเผยแพร่ข่าวสารของพรรคพลัง ไม่ว่าจะด้านกิจกรรมโดยรวมและการวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และที่สำคัญเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของพรรคให้เป็นที่ติดหูติดตาแก่ประชาชนเพื่อ ประโยชน์ของพรรคและประชาชนโดยเร็วที่สุด

ยุทธศาสตร์การทำงานในฐานะกระบอกเสียงโฆษกพรรคพลัง เนื่องจากพรรคพลังเป็นพรรคน้องใหม่ เป็นพรรค ทางเลือกกระแสหลัก ในสายตาของสื่อมวลชนทุกแขนงและประชาชนย่อมให้ความสนใจ ฉะนั้น หากทำหน้าที่ในฐานะ โฆษกพรรคจะต้องทำงานในเชิงรุกแก้ไขข่าวสารที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ควบคู่กับการให้ข่าวหรือข้อมูลที่เป็น จริง ตรงประเด็น ประสานงานกับทีมยุทธศาสตร์พรรคในภาคต่างๆเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ทีมงาน ยุทธศาสตร์ภาคใต้ดำเนินงานง่ายขึ้น..” แหล่งข่าวรายงานว่า การแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของผู้เสนอตัวเป็นโฆษก พรรค คณะกรรมการสรรหายังอุบไว้เป็นความลับ ยังไม่เปิดเผยว่า เพราะยังมีขั้นตอนนำรายชื่อเสนอต่อสมาชิกพรรคที่ จะเข้าร่วมประชุมทั้งประเทศเลือกตั้งอีกครั้ง ต้องจับตามองว่า ตัวตั้งกับม้ามืด ขุนพลผีปากกล้า ใครจะเข้าวินจะต้องจับ ตามองอย่างกะพริบตา!!!!

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พรรคพลัง ได้แจ้งกำหนดนัดหมายผู้สื่อข่าวว่า พรรคพลังเคาะวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19 ระลอกที่ 4 อย่างรุนแรงทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันตัวเลขสูงและมีผู้เสียชีวิต ศบค.ได้ออกประกาศเคอร์ฟิวกรุงเทพฯและปริมณฑลและควบคุมการเดินทาง พรรคพลังจึงเลื่อนประชุมใหญ่สามัญออกไปชั่วคราว รอสถานการณ์เบาบางจะจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังในโอกาสแรกทันทีเพื่อเตรียมส่งผู้สมัครสู้ศึกทุกเขตเลือกตั้งในสมัยหน้าทุกเขตทั่วประเทศ

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000068234>

กรุงเทพมหานคร

13 กรกฎาคม 2564

'พรรคพลัง' เลื่อนประชุมใหญ่ พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ ผู้ทำชิง 'เก้าอี้โฆษก'



เปิดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ผู้ทำชิงนั่งเก้าอี้ 'โฆษกพรรคพลัง' ระหว่าง วิสิทธิ์ ไสกระจ่าง และ ดร.เปี้ยก

13 ก.ค. 2564 ที่พรรคพลัง แหล่งข่าวรายงานว่า นาวาอากาศเอก(พิเศษ)กมล ธรรมพิทักษ์ เป็นประธาน คณะกรรมการสรรหาตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวอัญชิสรา เทพทัตทิมาทอง, นาย อุดมเกียรติ ปานมี นางชลธิชา พยัคฆ์พงศ์ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบาย ด้าน สังคมและด้านประสานการเมือง โดยมีผู้เสนอตัวดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบทุกด้าน แสดงวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถและยุทธศาสตร์(เฉพาะด้าน)โดยระบบ Zoom Mitting online

ส่วนภาคบ่าย จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ระดับภาค ว่าที่รองหัวหน้าพรรคสัดส่วนภาคเหนือ ว่าที่รอง หัวหน้าพรรคภาคอีสาน ว่าที่รองหัวหน้าพรรคสัดส่วนประสานการเมือง ว่าที่ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ว่าที่ ประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานและกรรมการสัดส่วนระดับภาคเหนือและภาคอีสานและตำแหน่งอื่นๆ ผ่าน คณะกรรมการสรรหาและคณะผู้บริหารระดับสูงของพรรคผ่าน เพื่อเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์พรรคระดับภาคต่างๆ ตามโครงสร้างพรรคพลัง ถือว่าเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งในสมัยหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลัง เป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ ที่กระแสปรรคมาแรง มีคุณภาพ รวมเหล่าของ นักการเมืองหน้าใหม่และหน้าเก่ามีความพร้อมทุกด้าน เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้าย คือ การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น ส่วนกระบอกเสียงของพรรคพลัง เก้าอี้สำคัญ “โฆษกพรรคพลัง” มีผู้เสนอตัวแข่งขันจำนวน 5 ท่าน

แต่แหล่งข่าวรายงานว่า จะมีเพียง 2 คนที่น่าจะเข้าวิน คือ วิสิทธิ์ ไสกระจ่าง น้องชาย รท.ดร.กฤเทพ ไสกระจ่าง อดีตโฆษกพรรคพลังประชาชน และ ดร.ชัยพล พสุรัตน์บรรจง อดีตผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง เป็นขุนพลฝีปากกล้า ซึ่งทั้งสองคนนี้ สามารถเป็นคู่ต่อกรกับโฆษกพรรคพรรคการเมืองอื่น ได้แก่ ดร.สัมพันธ์ ชำศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ดร.หญิง อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายราเมศ รัตนะเชวงพรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้น

รวมทั้งสามารถต่อกับแรมโบ้อีสาน ดร.เสกสกล อัตทาวงศ์ ได้ แหล่งข่าวรายงานว่า วิสัยทัศน์ที่ “ดร.เปี้ยก” ชัยยพล พสุรัตน์บรรจง ที่แสดงวิสัยทัศน์ต่อ คณะกรรมการ ดังนี้ จะมุ่งมั่นสร้างสื่อประชาสัมพันธ์พรรคพลัง ที่มีความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ วัตถุประสงค์(1)เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของพรรคพลังเพื่อเข้าถึงประชาชน และบุคลากรในพรรคด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทัวถึง และมีความต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ(2)ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของพรรคพลัง เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย(3)มุ่งมั่นและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของพรรคพลัง ให้เข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกภาค เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ

ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของพรรคพลังอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพรรคพลัง ส่วนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ตัวเต็งอีกท่านหนึ่ง “นายวิสิทธิ์ ไสกระจำง” เปิดวิสัยทัศน์ ดังนี้

(1)เสนอผลักดันระเบียบว่าด้วยการบริหารองค์การส่วนจังหวัด ยกระดับให้เท่าเทียมกับอำนาจฝ่ายปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด)โดยแบ่งแยกอำนาจ ถ่วงดุล ตรวจสอบกันได้อย่างชัดเจน(2)ส่งเสริมคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการเมือง อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตึงศักยภาพในการบริหารออกมาให้มากที่สุด โดยการร่วมกิจกรรมทางการเมืองควบคู่ไปกับการศึกษาเพื่อลดปัญหาทางสังคม(3)ส่งเสริมการทำอาชีพทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัวชาวเกษตรกร(4)ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริหาร ข่าวสารต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนยุทธศาสตร์ ใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เป็นมิตรกับทุกพรรคการเมือง มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่จะใช้ความรู้ความสามารถเผยแพร่ข่าวสารของพรรคพลังไม่ว่าจะด้านกิจกรรมโดยรวมและการวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและที่สำคัญเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของพรรคให้เป็นที่ยอมรับต่อประชาชนเพื่อประโยชน์ของพรรคและประชาชนโดยเร็วที่สุดยุทธศาสตร์การทำงานในฐานะกระบอกเสียงโฆษกพรรคพลัง

เนื่องจากพรรคพลังเป็นพรรคน้องใหม่ เป็นพรรคทางเลือกกระแสหลัก ในสายตาของสื่อมวลชนทุกแขนงและประชาชนย่อมให้ความสนใจ ฉะนั้น หากทำหน้าที่ในฐานะโฆษกพรรคจะต้องทำงานในเชิงรุกแก้ไขข่าวสารที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ควบคู่กับการให้ข่าวหรือข้อมูลที่เป็นจริง ตรงประเด็น ประสานงานกับทีมยุทธศาสตร์พรรคในภาคต่างๆเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ทีมงานยุทธศาสตร์ภาคได้ดำเนินงานง่ายขึ้น..” แหล่งข่าวรายงานว่า การแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของผู้เสนอตัวเป็นโฆษกพรรค คณะกรรมการสรรหายังอุบไว้เป็นความลับ ยังไม่เปิดเผยว่า เพราะยังมีขั้นตอนนำรายชื่อเสนอต่อสมาชิกพรรคที่จะเข้าร่วมประชุมทั้งประเทศเลือกตั้งอีกครั้ง ต้องจับตามองว่า ตัวเต็งกับม้ามีด ขุนพลฝีปากกล้า ใครจะเข้าวินจะต้องจับตามองอย่ากระพริบตาโดยเฉพาะ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พรรคพลัง ได้แจ้งกำหนดนัดหมายผู้สื่อข่าวว่า พรรคพลังเคาะวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19 ระลอกที่ 4 อย่างรุนแรงทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันตัวเลขสูงและมีผู้เสียชีวิต ศบค.ได้ออกประกาศเคอร์ฟิวกรุงเทพและปริมณฑลและควบคุมการเดินทาง พรรคพลังจึงเลื่อนประชุมใหญ่สามัญออกไปชั่วคราว รอสถานการณ์เบาบางจะจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังในโอกาสแรกทันทีเพื่อเตรียมส่งผู้สมัครสู้ศึกทุกเขตเลือกตั้งในสมัยหน้าทุกเขตทั่วประเทศ

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948646>

13 กรกฎาคม 2564 - 17:18 น.

เกม "ถอนตัว" โภยแถมทิ้ง "3 ป."



มหาวิกฤตโควิด "ประยุทธ์-ประวิตร" เอาตัวแทบไม่รอด วัตถุประสงค์ร่วมรัฐบาลจะถอนตัวหรือไม่

เมื่อไม่กี่วันมานี้ บนโลกออนไลน์ กลุ่มเฟรนด์โซน ผุดแคมเปญ “พรรคร่วมถอนตัวเพื่อชาติ” ให้ประชาชนเข้าไปลงชื่อให้พรรคร่วมถอนตัว ผ่านเว็บไซต์ เซนจ์ ดอท โออาร์จี โดยบรรยายความตามท้องเรื่องว่า พรรคประชาธิปัตย์, พรรคภูมิใจไทย, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรครวมพลังประชาชาติไทย และพรรคอื่นๆ ที่ลงมติให้พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ให้ถอนตัวจากรัฐบาลที่ล้มเหลว โดยการถอนตัวจะทำให้ชื่อเสียงของบรรดาพรรคร่วมรัฐบาล และประเทศไทยดีขึ้น

จริงๆ แล้ว “ทักษิณ ชินวัตร” หรือ โทนี่ วู้ดซัม ก็เคยเรียกร้องผ่านเวทีกัลป์เฮาส์ ให้พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ ถอนตัวจากรัฐบาล ชั่วโม่งนี้ บรรดาพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคใหญ่ พรรคกลางและพรรคเล็ก ยังไม่แสดงท่าทีใดๆ ว่า จะขอถอนตัวจากรัฐบาล ที่น่าจับตา มีกระบอกเสียงของบางกลุ่มการเมืองที่ร่วมรัฐบาล กลับทำตัวเป็นฝ่ายค้านในฝ่ายรัฐบาล ชี้ว่าความผิดพลาดในการแก้สถานการณ์โควิด ทั้งเรื่องหยุดการแพร่เชื้อไม่ได้ และการบริหารจัดการวัคซีนล่าช้า ล้วนมาจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ “ศบค”

ชี้เป้า ‘หมอ-ทหาร’

กระบอกเสียงของกลุ่มการเมืองที่วานั้น จะอ้างคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2563 เรื่องการจัดโครงสร้างของ ศบค.เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ซึ่งไม่มี “นักการเมือง” นั่งอยู่ในบอร์ด ศบค.เลย ตรงข้ามกับมีชื่อ พล.อ. อนุชิต นาคพานิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. ส่งผลให้มีนายทหารคนหนึ่ง เป็นแม่ทัพปราบปรามโควิด มีอำนาจสั่งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด

นอกจากนี้ ได้มีการชี้เป้าไปที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ใกล้ชิด พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นผู้เสนอความคิดเห็นต่างๆ ในการกักกักโควิด ยกตัวอย่างการสั่ง “ปิดแคมป์คนงาน” ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลให้คนยากคนจนจากชนบทมาหากินในเมืองหลวง ต้องอพยพกลับบ้านต่างจังหวัด เอาเชื้อโควิดกลับไปติดในพื้นที่ต่างจังหวัดมากมาย โรงพยาบาลต่างจังหวัดรับคนไข้ไม่ทัน รับไม่ไหว เชื้อกระจายไปทั่วประเทศ เกิดเหตุการณ์คุมไม่ได้

นำตั้งข้อสังเกตว่า บทวิพากษ์วิจารณ์ชิ้นนี้ ตั้งเป้ากลุ่ม “ศบค.” เป็นหลัก โดยไม่แตะกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง อนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ที่มีหน้าที่จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด ซึ่งที่ผ่านมา เต็มไปด้วยคำถาม “ทำไมแท่งฆ่าตัวเดียว” และ “ทำไมวัคซีนล่าช้า”

หยุดรวบอำนาจ

เมื่อปลายเดือน มิ.ย.2564 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้ยื่นญัตติด่วนเสนอตั้ง กมธ.ติดตามแก้ไขปัญหาโควิด-19 และเสนอไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ ให้ยุบ ศบค.ทิ้ง พร้อมกับคืนอำนาจที่แท้จริงกลับสู่การบริหารของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรากฏว่า มี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 2 พรรค ไปร่วมเสนอญัตติดังกล่าวด้วย และที่เปิดหน้าออกมาชน ศบค. เต็มๆ คือ กรวิวิ์ ปริศนานันท์กุล ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย

บังเอิญว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยแพร่รายงาน "ประเมินผลงานกลางเทอมรัฐบาล ประยุทธ์ 2 เรื่องการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีน โดยสรุปว่า “..รัฐบาลดำเนินการผิดพลาดในการควบคุมโรค และการบริหารจัดการวัคซีน ประเทศก็กลับเข้าสู่วิกฤตด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง”

ข้อเสนอของทีดีอาร์ไอ จึงถูกกลุ่มการเมืองต่างๆ นำมาใช้เขย่าศูนย์อำนาจ “3 ป.” ที่เวลานี้ตกเป็นฝ่าย “รับ” ทางยุทธศาสตร์ หลายคนมองข้ามข้อดีไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางรัฐบาลประยุทธ์ ในเดือน ส.ค.นี้ พรรคเพื่อไทยแอบหวังอยู่ลึกๆว่า อาจมีปรากฏการณ์แบบพรรคพลังธรรมอนตัว หลังจบอภิปรายไม่ไว้วางใจ และทำให้ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ต้องยุบสภาฯ

ดังนั้น บางพรรคจึงเร่งทำแต้มจากมหากุศลโควิด ยกตัวอย่างการจัดทีมงาน ส.ส.นำพาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจากกรุงเทพฯ กลับไปรักษาที่บ้านเกิด รวมถึงการใช้สื่อเฉพาะกิจ ดิสเครดิต “3 ป.” ที่คุม ศบค.แก้โควิดไม่ได้ หากเกิดอุบัติเหตุการเมืองถึงขั้น “ยุบสภา” ก็จะมีมือไม้ได้ทัน และมีคำอธิบายให้ประชาชนได้

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/474173>

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เจาะสัมพันธ์ ‘โทนี่ - 3ป.-1ธ.’ ร้าวฉาน ‘ป้อม-ป็อก’ แต่ยังหวานชื่น ‘ธรรมนัส’



เจาะสัมพันธ์ ‘โทนี่-3ป.-1ธ.’ ร้าวฉาน ‘ป้อม-ป็อก’ แต่ยังหวานชื่น ‘ธรรมนัส’

การเคลื่อนไหวของ “โทนี่-ทักษิณ ชินวัตร” (ตท.10) ผ่านคลับเฮาส์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเข้ามาไถ่ถามเรื่องการเมือง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง “ทักษิณ” กับ “ซัว 3 ป. บุรพาพยัคฆ์” หลังมีกระแสข่าวลือสะพัดว่าจะเกิด “อภิมหาดีล” ทางการเมืองขึ้นหรือไม่?

เพราะ “พีใหญ่บุรพาพยัคฆ์” อย่าง “บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” (ตท.6) ก็ได้ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.ในยุครัฐบาลทักษิณ แม้แต่ “บิ๊กป็อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” (เพื่อน ตท.10) “พี่รองบุรพาพยัคฆ์” ก็เติบโตใน ทบ. จนขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ในยุครัฐบาลไทยรักไทยเช่นกัน

ทั้งหมดล้วนปูทางมาสู่การขึ้นเป็น ผบ.ทบ.ของ “น้องเล็กบุรพาพยัคฆ์” นั่นคือ “บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” (ตท.12) อีกทั้งบรรดา “แกนนำพรรคพลังประชาชน” หลายคนก็ล้วนเคยอยู่กับทักษิณ สมัยพรรคไทยรักไทยมาก่อน โดยเฉพาะ “ผู้กองมนัส ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” เลขานุการ พปชร.คนล่าสุด (ตท.25) ที่กลายเป็น “คีย์แมน” ทำงานการเมืองให้ “3 ป.”

ทักษิณ รุ่นน้อง ตท.10 ได้กล่าวถึง “บิ๊กป้อม” รุ่นพี่ ตท.6 อย่างไม่เกรงใจ หลังเคยออกมาพูดเรื่อง “เกาะโต๊ะขอเป็น ผบ.ทบ.” เมื่อ 2 ปีก่อน โดยล่าสุด “โทนี่” ได้กล่าวในลักษณะ “ทวงบุญคุณ” จาก พล.อ.ประวิตร ในกรณีได้รับแต่งตั้งเป็น ผบ.ทบ. จนเขาถึงขั้นต้องโยก “บิ๊กตู่ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร” ญาติผู้พี่ จากเก้าอี้ ผบ.ทบ. ไปเกษียณในตำแหน่ง ผบ.ทหารสูงสุด

น่าสังเกตว่าอดีตนายกฯ เรียก พล.อ.ประวิตร ว่า “ป้อม” เฉยๆ แม้ฝ่ายหลังจะเป็นรุ่นพี่เตรียมทหาร อีกทั้งยังกล่าวว่าตนเอง “คิดผิด-ดูโงงเข้มนไม่เป็น” ที่ตั้ง “บิ๊กป้อม” ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.

“ตอนนั้นผมเอาป้อมขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. และ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เป็น ผบ.ทบ. ผมไม่อยากโดนครหา คนมาบ่นกันว่าเอาญาติบ้าง อะไรบ้าง จริงๆ แล้วเขาก็จบ จบ. เขาก็ผ่านการรบมาแล้ว ผมก็เลยให้เขาขึ้น ผบ.ทหารสูงสุด ตอนนั้น ก็เลยเอา พล.อ.ประวิตรขึ้นมา ตอนนั้นกับผมก็ดีกัน เพราะเขาเข้ามาที่ทำเนียบฯ บ่อย” ทักษิณกล่าว ก่อนพูดต่อว่า

“ผมคิดว่า ผมเองมันเป็นความดูโงงเข้มนไม่เป็น ถ้าฝึกดูโงงเข้มนหน่อย วันนั้นก็คงไม่ตั้ง แต่ไม่ได้ฝึกดูโงงเข้มนแล้วก็ดูเหมือนทำทางเป็นคนเรียบร้อยดี”

“โทนี่” ยังแก้ความถึงภูมิหลังก่อนจะผลักดัน พล.อ.ประวิตรขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในกองทัพภกกว่า

“สมัย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (เป็น ผบ.ทบ.) พล.อ.ประวิตรก็ถูกประจำ แล้วผมไปให้เขาจากประจำ มาเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ตอนนั้นกองเชียร์เยอะมาก

“เช่น วัฒนา เมืองสุข เป็นรองเลขาฯ ผม สมัยนั้นเขาเป็น ส.ส.ปราจีนบุรี เขาก็เป็นพี่เป็นน้องกัน เขาก็เชียร์ อีกคนหนึ่งก็ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ก็มาเชียร์ ผมไม่รู้จักเขาหรอก แต่ผมรู้ว่าเขาเป็นพี่ชายของรุ่นพี่ผม คือ พล.ต.อ.พัชร วาท วงษ์สุวรรณ ผมก็เลยรู้ว่า รู้จักกันดี ก็โอเค ก็เลยตั้งเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 จากนั้นก็ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ทบ. และเป็น ผบ.ทบ.”

นอกจากนั้น กองเชียร์ที่ดัน “บิ๊กป้อม” ขึ้นเป็น ผบ.ทบ. ยังมี “ป่าเหาะ เสนาะ เทียนทอง” เพราะต่างอยู่ในพื้นที่ “บูรพาพยัคฆ์” มาด้วยกัน ที่สำคัญคือพลังหนุนจาก “บ้านจันทร์ส่องหล้า” โดย “คุณหญิงอ้อ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์”

ว่ากันว่า พล.อ.ประวิตรเคยมีความใกล้ชิดกับบ้านใหญ่แห่งชอยจรัญสนิทวงศ์ 69 ถึงขั้นจะมีการจับคู่แต่งงานให้ “พี่ใหญ่ 3 ป.” เพื่อสร้างความเกี่ยวข้องกับ “จันทร์ส่องหล้าคอนเนกชั่น” แต่สุดท้าย อดีตนายทหารใหญ่แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับเลือกครองสถานะ “โสด” มาถึงปัจจุบัน

มากันว่าความสัมพันธ์ระหว่าง “เพื่อน ตท.10” อย่าง “ทักษิณ-บิ๊กป๊อก” ต้องอย่าลืมว่าแม้ พล.อ.อนุพงษ์จะไม่ได้อยู่ข้างทักษิณหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เพราะขณะนั้น ฝ่ายหลังดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 คุ่มขุมกำลังปฏิบัติ

แต่หากย้อนเส้นทางทหารเติบโตของ “บิ๊กป๊อก” ในยุครัฐบาลทักษิณ ก็พบว่าเขาได้ขึ้นเป็น ผบ.พล.ร.2 รอ. ก่อนโยกเข้ากรุงเทพฯ เป็น ผบ.พล.1 รอ. ถือเป็นการปาดหน้า “บิ๊กโอ้ พล.อ.พฤษภรณ์ สุวรรณทัต” เพื่อนร่วมรุ่นอีกรายที่จ่อขึ้นเป็น ผบ.พล.1 รอ. อยู่ก่อนแล้ว

จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 และแม่ทัพภาคที่ 1 ตามลำดับ โดยเพื่อนเพื่อน ตท. 10 ที่เป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งอีกราย คือ “บิ๊กตัน พล.อ.จิรสิทธิ์ เกษะโกมล”

หลังรัฐประหาร 2549 “บิ๊กป๊อก” จึงเติบโตเป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. และเลื่อนขึ้นเป็น ผบ.ทบ.ต่อจาก “พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน” ซึ่งทั้ง “บิ๊กป๊อก-บิ๊กบัง” ต่างเป็นทหารที่ทักษิณเลือกมาเองกับมือทั้งนั้น

ช่วงที่ พล.อ.อนุพงษ์นั่งเก้าอี้ ผบ.ทบ. ตรงกับยุครัฐบาล “สมัคร สุนทรเวช” และ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” ก่อนที่ “ข้าวทักษิณ” จะหมดอำนาจ เพราะดีลการจัดตั้ง “รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์” ในค่ายทหาร

นั่นทำให้สายสัมพันธ์ “บิ๊กป๊อก-ทักษิณ” กลายเป็นตำนาน “เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด” และด้วยบุคลิกของ พล.อ.อนุพงษ์ ที่มีทั้งบท “น้ำนิ่งไหลลึก” และ “บทุ” สลับกันไปมา จึงยากจะอ่านใจได้ง่ายๆ แต่ลักษณะเช่นนี้ก็กลับทำให้เขาผ่านสถานการณ์การเป็น ผบ.ทบ.ในยุค “รัฐบาลนอมินีทักษิณ” และผ่านการกรำศึกกับ “คนเสื้อแดง” มาได้ อย่างไรก็ตาม กรณีของ “บิ๊กป๊อก” ได้ชี้ให้เห็นว่าทักษิณเคยเลือกคนผิดซ้ำกันเป็นครั้งที่สอง

แต่ที่มาแบบ “เอฟซีพีโทนี่” ผิดคาด คือทักษิณกลับกล่าวถึง “ผู้กองมนัส” รุ่นน้อง ตท.25 ด้วยท่าทีที่ “ซอพด์” และ “เป็นมิตร” หลังจาก ที่ ร.อ.ธรรมนัสจบโรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่น 36 ก็ได้มาประจำที่ ร.1 พัน 4 รอ. เป็น “ทหารมหาดเล็กฯ” และอยู่ในกลุ่มทหาร “18 อรหันต์”

โดยชีวิตในกองทัพของเขาถือว่าโลดโผนอย่างมาก และต้องเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ภายหลังออกจากราชการ “ผู้กองมนัส” ได้เดินเข้าสู่ถนนการเมืองเมื่อปี 2542 กับข้าวไทยรักไทย ผ่านการสนับสนุนของ “เสธ.ไอซ์ พล.อ.ไตรรงค์

อินทรีทัด” เพื่อน ตท.10 ของทักษิณ แฟนๆ คลับเฮาส์ย่อมสังเกตเห็นได้ว่า “โทนี่” นั้นเรียกเลขาธิการพรรคพลังประชาชนว่า “ท่าน” และ “คุณ” อยู่เสมอ

“ก็รู้จักกัน เป็นเตรียมทหารรุ่นน้อง แต่ไม่เคยทำงานร่วมกัน นอกจากตอนที่ทราบว่าเขามาอยู่พรรคเพื่อไทย ช่วงหนึ่งก็มีการได้พูดคุยบ้างในฐานะรุ่นน้อง ก็เห็นเขาเป็นคนที่มีมุ่งมั่นทางการเมือง อยากจะเติบโตทางการเมือง นี่ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคล

“ท่านก็อยากจะเติบโตทางการเมือง ตอนที่ท่านออกไปอยู่พรรคพลังประชาชน ผมก็ทราบว่าท่านออกไปอยู่ และวันนี้ก็ได้เป็นเลขาธิการพรรค ก็เป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชาชน เราจะไปวิจารณ์เขาก็ไม่ได้ เพราะพรรคการเมืองต่างมียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของตัวเอง”

“โทนี่” เล่าถึงสายสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ ร.อ.ธรรมนัส ก่อนวิเคราะห์และฝากความปรารถนาดีต่อว่า

“ถ้าพรรคพลังประชาชนอาจจะมองว่าท่านธรรมนัสเป็นคนใจถึง และคิดว่าเลือกตั้งงวดหน้า ก็คงคิดว่าต้องใช้เงินใช้ทอง ซึ่งความจริงแล้ว การเลือกตั้ง ถ้าเมื่อไหร่ต้องใช้เงินใช้ทองมากมาย มันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศทั้งนั้น ไม่ว่าจะพรรคไหนทั้งสิ้น

“บางพรรค วันนี้กำลังเร่งหาเงินหาทอง เตรียมใช้เงินใช้ทองเต็มที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับประเทศ ก็อยากจะบอกน้องว่า อย่าไปทำแบบนั้น เราสร้างนโยบายดีๆ เราไปสัญญากับประชาชน แต่สัญญาแล้วต้องทำให้ได้ สัญญาในสิ่งที่ทำได้ แล้วก็ทำให้ได้ แล้วประชาชนก็จะสนับสนุนเราเอง “แล้วคุณธรรมนัสเองก็ต้องคิดว่า วันนี้เมื่อมีเสียงวิจารณ์ทั้งหลาย ฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวไป ก็จะเป็นนักการเมืองที่มีอนาคตที่ดี”

อย่างไรก็ตาม ว่ากันว่าลึกๆ แล้ว ทั้ง “ทักษิณ-ธรรมนัส” ต่างมีความใกล้ชิดและมี “บุญคุณ” กันอยู่ อีกทั้งเลขาฯ พปชร.ยังใกล้ชิดกับ “เจ้แดง เยาวภา วงศ์สวัสดิ์” เพราะต่างเคยดูแลพื้นที่ภาคเหนือมาด้วยกัน จึงทำให้ “ผู้กองมนัส” ถูกจับตาหลังขึ้นดำรงตำแหน่งแม่บ้านพลังประชาชน ว่าจะทำหน้าที่เป็น “โซ่ข้อกลาง” ในการสร้าง “อภิมหาดีลทางการเมือง” ให้เกิดขึ้นได้สำเร็จหรือไม่?

แต่อย่างน้อยที่สุด การพลิกผันชะตาชีวิตของตนเองจากผู้มีรายชื่อลำดับต้นๆ ใน “แบล็กลิสต์ คสช.” จากคนที่ถูกสังคมมองว่าเป็น “บุคคลสีเทาๆ” มาสู่การมีบทบาทนำในรัฐบาล “3 ป.” ก็ทำให้หลายคนยังคงตั้งว่า ร.อ.ธรรมนัสมาไกลขนาดนี้ได้อย่างไร?

นับแต่นี้ คอการเมืองคงต้องจับตาปฐมบทในแบบ “ศัตรูที่รัก” ระหว่าง “โทนี่” กับ “ธรรมนัส” ให้ดี!!

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_441457

"๒ เลือเต๋มา"ในแนวรบ



"สังคมไทยในภาวะวิกฤติแบบนี้ แทนที่จะร่วมมือกัน สามัคคี แต่กลับเป็นพยายามที่จะพุดจากกลาง ดิ่งเข้าสู่ การเมือง

ในบางครั้ง มีการกล่าวหาที่เลื่อนลอย และไม่เป็นความจริง มีหลายคน เสนอให้กฎหมายเข้ามาจัดการ ผมเอง ไม่เคยไปสนใจอ่าน เลยไม่เดือดร้อน แต่ที่เดือดร้อนมาก กลับเป็นลูกศิษย์ที่ยังเคารพอาจารย์ ส่วนลูกศิษย์ที่ไม่เคารพ ก็ ไม่เป็นไร ผมไม่เคยถือ และขณะนี้ ก็ได้มีการจับแล้ว ๑ คน และจะคงมีรายต่อไป โดยที่ผมจะยุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุด ขอให้ไปทำตามกฎหมายบ้านเมือง เพราะบ้านเมืองมีกฎหมายที่ทุกคนต้องเคารพ และจริยธรรม ที่ต้องให้เกียรติกัน และกัน" ครับ...

นี่คือหยดกลั่นจากใจร้อนทศ ของปูชนียบุคคลในวงการแพทย์ท่านหนึ่ง ซึ่งชีวิตท่านอุทิศแลงเพื่อให้ชีวิต ประชาชนรอดจากโควิดมาตลอด เป็นที่ประจักษ์ถึง ณ วินาทีนี้ ท่านคือ "ลุงยง" ของผม

"นพ.ยง ภู่วรรณ" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับแต่ปลายปี ๒๕๖๒ เรื่อยมา เมื่อโลกมีคำว่า "ไวรัสโควิด-๑๙ ระบาด" "ลุงยง" ผู้อยู่เหนือโควิดคือยามเฝ้า คอยตีบอกโมงยามให้วงการแพทย์ วงการสาธารณสุข รัฐบาล และเคาะประตูชาวบ้าน ให้ได้ รู้ถึงทิศทางมา และวิธีรับมือมัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เราคนไทยไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าลุงยงคือใคร ในขณะที่ลุงยงห่วงและ รักพี่น้องลูกหลานไทยในภาวะโควิด ลุงยงตามติด ที่ไทยโซคดี "ป่วยน้อย-ตายน้อย" จนโลกเลื่องลือ ตอนนั้น ส่วนหนึ่งก็ เพราะคุณลุงหมอบ้านนี้ ทุกคนบอก ฝีมือรัฐบาล ฝีมือการ สาธารณสุข ฝีมือแพทย์-พยาบาล-บุคลากรทางการแพทย์ เช่น อสม.ซึ่งก็ใช่

แต่รู้ไว้ด้วย.... ทองที่ปิดหลังพระหลายๆ แผ่น ในความเป็นคณาจารย์แพทย์และบุคลากรนั้น แผ่นหนึ่ง คือ "ลุง ยง" นี่แหละ! แต่พอโควิดกลายเป็นรัฐ "เดลตา" พันธุ์มหาพิฆาตระบาดถึงไทย แผนบริหารและไทม์ไลน์วัคซีน "ฉีดแผน" เท่ากับ "ฉีดพลาด" ในแนวรบ-แนวรับทั้งหมด! กระหึ่มด่านายกฯ, กระแนะ-กระแหน่ลุงยง มาทันที นายกฯ เชื่อแต่ หมอเก่าๆ เก่าๆ ล้าสมัยไม่ทันวิทยาการ เอาแต่วัคซีนผู้ตายนี่ "ซิโนแวค" มาฉีด วัคซีน mRNA ไม่สั่งเข้ามา เห็นมัย...เจอ เชื่อเดลตา เลยติดเป็นหมื่น ตายใกล้ร้อยแต่ละวัน ล้มละลายชายประเทศกันละที่มึ! แล้วแพสวะธรรมชาติไหลตามน้ำ ขึ้น-น้ำลง ก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปราบโควิดทันที ไหลด่านายกฯ ด่าสาธารณสุขตามกันไป ขนาดคน TDRI ยัง เชี่ยวชาญด้านการไหลไปกะเขาด้วย ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ อดๆๆๆ รัฐบาลผิดหมด นายกฯ ผิดหมด

เวกเตอร์ จึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า booster effect เหมือนกับคนที่หายแล้วจากโรคโควิด และได้รับวัคซีนเสริมอีก ๑ ครั้ง ก็จะมีการ "กระตุ้นภูมิต้านทาน" ขึ้นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเราก็ได้ ทดลองแล้ว

การศึกษานี้ ไม่ได้ทำเฉพาะการตรวจวัดภูมิต้านทานเท่านั้น เรายังได้ทำภาวะขัดขวางไวรัส inhibition test ที่สามารถขัดขวางได้ดีมาก เฉลี่ยถึง ๙๕% มีหลายรายถึง ๙๙% ทำนองเดียวกัน การให้เชื้อตาย ๒ เข็ม (ซิโนแวค) ยิ่งสอนให้ร่างกายเหมือนกับติดเชื้อจริงแบบเต็มๆ หรือแบบรุนแรง แล้วเมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนไวรัส Vector "แอสตราเซนเนกา" จึงมี Booster effect ที่สูงมาก

การศึกษาวิจัยของเรา ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ เรากำลังทำการศึกษากับสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ delta และระบบภูมิคุ้มกันชนิดที่เรียกว่า T cell หรือ CMIR" "การศึกษานี้ ฝรั่งไม่ทันแน่นอน!!!! ผมเชื่อ ๒ ลุง "ลุงยง-ลุงตุ๋"เดินหน้า "ลุยแหลก" เลยครับ ประชาชนเลือดไทย "อยู่ข้างท่าน"!

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/109594>

14 กรกฎาคม 2564 00:10 น.

จุดพลุ "รัฐล้มเหลว" เปลี่ยนตัว "นายกฯ" !



เมื่อยืนอยู่ในสถานะ "รัฐบาล" ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารบ้านเมืองแล้ว โอกาสที่จะต้องแบกรับ "แรงกดดัน" จากตัวสารทิจริงกลายเป็นวาระที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง !

ภายหลังการประกาศล็อกดาวน์ 10 จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม ของศบค.โดยให้มีผลบังคับใช้มาตรการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 ที่ผ่านมายังคงถูกจับตาดูอย่างต่อเนื่องว่า ในห้วงเวลาจากนี้ไปจนครบ 2 สัปดาห์ไปแล้ว "บิ๊กตุ๋น" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะ ผู้อำนวยการศบค. จะสามารถ ปลดล็อกอุปสรรค ต่างๆที่ทำให้กลายเป็นปมปัญหาในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย อย่างเป็นผลหรือไม่ ?

ทั้งปัญหาการกระจายวัคซีนระดมฉีดให้กับประชาชน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันคือโจทย์ใหญ่ ที่รัฐบาล และทุกๆ ฝ่ายต้องทำงานแข่งกับเวลา เพราะวัคซีนคืออาวุธชั้นดีที่จะรับมือกับไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลานี้พบว่ามี การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ทั้งเดลต้า(อินเดีย)ที่มีอัตราการแพร่เชื้อสูง มีความรุนแรง สายพันธุ์เบตา(แอฟริกาใต้) และสายพันธุ์อัลฟา(อังกฤษ)

ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกมาให้ข้อมูลว่า มวลในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบ ว่า กรุงเทพมหานคร พบสายพันธุ์เดลตา เพิ่มขึ้น 57 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในต่างจังหวัด พบ 23 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ภาพรวมทั้งประเทศ พบการระบาดของสายพันธุ์เดลตา 46 เปอร์เซ็นต์ หรือเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้สอดคล้องกับการกลายพันธุ์

นอกจากนั้นนพ.ศุภกิจ ยังเปิดเผยผลจากการตรวจสายพันธุ์โควิด-19 ที่น่าสนใจว่า จากการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง พบเชื้อโควิดที่เดียว 2 สายพันธุ์ (Suspected Mix infection) ต่อผู้ติดเชื้อ 1 ราย คือ สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) และสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) โดยพบทั้งสิ้น 7 ราย หากปล่อยให้มีการติดเชื้อผสมสายพันธุ์ต่อไปก็จะเกิดไวรัสลูกผสม เป็นไวรัสตัวใหม่ขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่าจะยิ่งทำให้ "ระบบการแพทย์" ของไทยทำงานหนักมากขึ้น

เวลานี้ ความขัดแย้ง เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา -19 ดูเหมือนว่าจะออกมาในทิศทางที่เป็นลบ อย่างต่อเนื่อง จนกองเชียร์รัฐบาลบางส่วนเอง ยังต้องออกมาเสนอแนะให้ทั้ง ฝ่ายพล.อ.ประยุทธ์ ไปจนถึง "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ที่รับศึกหนักไม่แพ้กัน ต้องเร่งหาทาง "ปรับกลยุทธ์" การแถลงชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ทั้งการเมืองและการแพทย์ให้ทันท่วงที รับมือกับทั้งเฟคนิวส์ไปจนถึงกระแสโจมตีโดยด่วน

แต่อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และมีความชัดเจนว่าการโยนประเด็นที่ว่าด้วย "รัฐล้มเหลว" เพื่อซ้ำแหละให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่ควรได้รับโอกาส "อยู่ต่อ" เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น พอๆกับการรุกไล่ เพื่อขับไล่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลุกออกจากเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี ไปพร้อมๆกับการโจมตีว่าเป็น รัฐบาลขาดกรร ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องเสียชีวิตจากการทำงานที่ผิดพลาด ล้มเหลว นับครั้งไม่ถ้วน การจุดพลุว่าด้วย รัฐล้มเหลว นั้นเคยเกิดขึ้นและดังกระหึ่มมาแล้วในสมัยรัฐบาลของ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ในปี 2557 ที่ถูกฝ่ายตรงข้ามดาหน้าถล่มโดยเฉพาะปมประเด็นว่าด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าว อย่างหนัก ก่อนที่จะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จะถูกปิดฉากลงด้วยการยึดอำนาจต่อมา

ข้อหาที่ว่าด้วยการเป็น "รัฐล้มเหลว" นั้นหนักหนาและรุนแรง ไม่น้อยสำหรับใครก็ตามที่นั่งบริหารประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสำหรับรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ แล้วอาจจะฝากสิ้นลม ฝ่าข้อหา รัฐล้มเหลวไปได้ในที่สุด แม้จะทุลักทุเล บ้างก็ตาม เพราะในสมัยยิ่งลักษณ์ "เสาค้ำยันอำนาจ" อย่างกองทัพไม่ได้แข็งแกร่ง เท่ากับ บิ๊กตุ๋น นั่นเอง !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/261406>



หมายเหตุ ไม่ใช่เกาหลีเหนือ แต่มันเกิดขึ้นที่เมืองไทย ตามปรากฏการณ์ที่นักกฎหมาย แนวร่วมคนรุ่นใหม่ทีม iLaw ตาดิพอที่จะเห็น “มีดปลายแหลม” ที่ซ่อนไว้ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 ชุมโป่งรอดักล่อเกรียนโซเซียลฯ

โดยการแอบเพิ่มข้อห้าม “สร้างความหวาดกลัวแม่เป็นจริง” ห้ามการโพสต์ข้อความให้ประชาชนหวาดกลัวแม่จะเป็นความจริงก็ผิด ใน**สถานการณ์โควิด-19** ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

บล็อกพลเมืองชาวโซเซียลฯห้ามโพสต์กระทบ “ความมั่นคงของรัฐ” แม้นายวิษณุ เครื่องาม รองนายกฯฝ่ายกฎหมาย จะออกมาเคลียร์กระแส ดับไฟทันควัน การันตี หากเป็นความจริง ไม่มีความผิด บอกปิดไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ

แต่ข่าวอีกด้าน “บิ๊กโอ” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ตีอีเอส นั่งบัญชาการทีม “เกสตาโป” สายสืบตามส่องโซเซียลฯ ลุยไล่บี้ดำเนินคดีคนโพสต์เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมฯ ล้อมกรอบพลเมืองโซเซียลฯให้อยู่ในภาวะแหงนคูกตระวาง บล็อกเส้นทางการกระจายข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล ในสถานการณ์ที่ทหารเผ่าถูกมองว่า เน้นปฏิบัติการข่าวสารเชิงจิตวิทยาในการบริหารสถานการณ์โรคระบาดไวรัสสมรณะ

เสี่ยงการพูดความจริงกับประชาชน ยุทธการไอโอเบรกกระแสต้าน ทำให้ชาวบ้านตาดำๆไม่ได้รับรู้ข้อมูลจริงในการปกครองชีวิต ภายใต้ภาวะความเป็นความตาย และถึงจุดสถานการณ์จริงฟ้องประจาน ก็มีอาการตาลีตาเหลือกแก้ปัญหา

พลิกกลับลำ เปลี่ยนแผนกันกะทันหัน ประชาชนตามไม่ทัน ปรากฏการณ์สดๆร้อนๆแบบที่ “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข เปิดข่าวใหญ่อย่างเป็นทางการภายหลังนั่งแทนประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติฯ

สั่งยกเลิกการฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” 2 เข็ม เปลี่ยนให้สลับเป็น “ซิโนแวค+แอสตราเซนเนกา” นะจั้งจั้ง ใ้กินไปตามๆกัน คนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ทำอะไรไม่ถูก ในเมื่อคำสั่งของ รมว.สาธารณสุข มันคือการ “สารภาพ” ตอกย้ำวัคซีน “ม้ารอง” ยี่ห้อซิโนแวค ด้อยประสิทธิภาพ ในขณะที่ “ม้าเต็ง” ยี่ห้อ**แอสตราเซนเนกา** ขาดแคลนกระท่อนกระแท่น

ต้องผสมสูตรแบบไทยๆ สู้ไวรัสสมรรถนะกันแบบ “DIY” ตามสูตร “หมอใหญ่” อย่าง นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ถางทาง” นำร่อง

เปิดผลวิจัยรองรับผลดีของการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ ตรงกันข้ามกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เตือน “เทรนดอันตราย” การฉีด [วัคซีนโควิด-19](#) สลับยี่ห้อ เป็นกระแสนิยมที่ยังขาดข้อมูลวิจัย ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน ไม่ควรให้ประชาชนตัดสินใจเอง

ทางที่ถูกต้อง ควรเร่งปูพรมฉีดวัคซีนยี่ห้อเดียวให้ครบโดสก่อน ขณะที่สิ้นนอกปีปีซี รอยเตอร์ ฟอรับส์ นิเคีย เอเชีย และเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ พากันแห่ตีข่าว ไทยเป็นชาติแรก ที่ประกาศใช้สูตรผสมวัคซีน [ซิโนแวค](#) บวก แอสตราเซนเนกา

อารมณ์ฝรั่งต่างชาติ “อึ้ง” กับไทยที่กล้าลุยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ในสภาพ “ปิดตาเล่น” เกม “หมากรุกสมรรถนะความเร็วสูง” กับโคตรเซียนไวรัส [โควิด-19](#)

ภาพเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดๆตามมุมมองของเหล่าต็อกเตอร์ มือบริหารรุ่นใหม่ในทีม “ไทยแลนด์พิวเจอร์” มูลนิธิอนาคตไทยศึกษา ที่พูดคุยกับสื่อรุ่นใหญ่อย่างนายสุทธิชัย หยุ่น ในช่องยูทูป “กาแฟดำ”

ประเมินสถานการณ์บริหารจัดการไวรัสโควิดของรัฐบาลภายใต้การนำของ “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ที่ลุยสู้วิกฤติไวรัสสมรรถนะแบบ “มองไม่เห็นอะไร” แก้ปัญหาหน้างาน ไร้การวางแผนเชื่อมโยงข้อมูลในการตัดสินใจ

ระบบ “บิ๊กตาต้า” หายไปเลย ทั้งๆที่สำคัญมาก ขณะที่พัฒนาการไวรัสโควิดสารพัดสายพันธุ์จ่อบุกประเทศไทยต่อจากอัลฟา เบตา เดลตา เดลตาพลัส แลมบ์ดา เอปซิลอน ฯลฯ และที่แน่ๆตรวจเจอแล้วติดเชื้อคนเดียว 2 สายพันธุ์

มาตรการรับมือวิกฤติของประเทศไทย ยังเดินไปเดินกลับ เวิร์กพอมโฮมลั่นกำกวม ลือกดาวัน ก็ยึกๆยักๆ ซักเข้าซักออก ต่างคนต่างไป ย้อนแย้งกับ “ซิงเกิลคอมมานด์”

สถานการณ์เจ็บแต่ไม่จบ จนเกิดกระแสต้านอำนาจรัฐบาล ปราบฏกาณ์ “สลับวัคซีน” มันยิ่งชัด ตอกย้ำการตัดสินใจพลาด “แทงม้าเต็ง” ต้องพึ่ง “ม้าสำรอง”

เรื่องของเรื่อง ครม.เพิ่งดันทุรังสั่งซื้อซิโนแวคเพิ่มมาอีกกว่า 10 ล้านโดส มันจึงกลายเป็นไฟต์บังคับวัคซีนสูตรผสมวัคซีน “DIY” แบบไทยๆ “ซิโนแวค+แอสตราเซนเนกา”

“ไวรัสตัดต่อพันธุกรรม” บุต “ไวรัสเชื้อตาย” คนไทยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ประเทศแรกของโลก.

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2139645?utm_source=PANORAMA_TOPIC

14 ก.ค. 2564 เวลา 6:30 น.

เราจะก้าวพ้นวิกฤติโควิด ไปด้วยกันได้อย่างไร



เราจะก้าวพ้นวิกฤติโควิด ไปด้วยกันได้อย่างไร

วิกฤติโควิดระลอกนี้หนักหน่วงและเลวร้ายที่สุด ที่ประเทศของเรากำลังเผชิญ ตัวเลขผู้ติดเชื้อทุกวันรวมเกือบหมื่นราย เสียชีวิตร่วมร้อยมีผู้ป่วยใหม่เกินห้าพันคนแทบทุกวัน จนเกิดวิกฤติด้านสาธารณสุข มีผู้ป่วยเข้าคิวรอเตียงจำนวนมากหลายพันคนต่อวัน โดยสถานการณ์ยังไม่มีทีท่าหรือแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างไร จึงยังไม่อาจคาดหวังได้เลยว่าปัญหานี้จะจบสิ้นลงเมื่อใด

สถานการณ์ระบาดของโควิดครั้งนี้ ความเป็นจริงของสถานการณ์หนักหน่วงและน่าห่วงใยเป็นที่วิตกกังวลเพียงใดนั้น มีอาจปฏิเสธความจริงได้ว่า เรายังไม่สามารถทราบจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงในสังคมได้ เพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจคัดกรองและความสามารถในการจัดการของรัฐบาล ยังมีขีดความสามารถจำกัด แต่เท่าที่ตรวจพบ ก็ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอยู่เดิมกับที่เพิ่มเติมมาในแต่ละวัน มีจำนวนมากเกินกว่าที่ระบบเดิมจะรองรับได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาดรุนแรงอย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ส่วนความคาดหวังที่ประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและโดยรวดเร็วทันสถานการณ์ เพื่อที่จะทันกับกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่า จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ภายในกำหนด 120 วัน คือวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ก็ยิ่งดูริบหรี่ มองไม่เห็นอนาคตว่าจะเป็นไปตามกำหนดการได้

เนื่องจากการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในแต่ละวัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รัฐบาลไม่มีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้กับประชาชน อย่างที่เคยประกาศไว้ และสภาพการระบาดของโควิดที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า จึงดูกลับหนักหน่วงรุนแรงขึ้นทุกวัน สวนทางกับคำประกาศของนายกฯโดยสิ้นเชิง

แต่ปัญหาที่หนักหน่วงและทำทลายยิ่งกว่าคือ ความวิกฤติศรัทธาต่อรัฐบาลและผู้นำประเทศ เพราะเหตุที่ประชาชนหมดความเชื่อต่อรัฐบาล ที่ประเมินสถานการณ์โควิดผิดพลาด บริหารจัดการล้มเหลวจนก่อให้เกิดการระบาดครั้งใหม่ ที่ร้ายแรงยิ่งกว่า แฉการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนก็ผิดพลาดล้มเหลว ไม่เป็นไปตามกำหนดที่แถลงต่อประชาชน จนกลายเป็นเรื่องโกหก หรือ ปกปิดความจริงต่อสังคม เพราะวัคซีนไม่มี ไม่มาตามกำหนด

ที่ผิดไปวันๆ ก็แบบกะปิดกะปอย ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงเป้าหมาย 50% ของจำนวนประชากร จะเปิดเสรีให้เอกชน นำเข้า ก็ติดปัญหาอุปสรรคขั้นตอนทางราชการ อ้างสารพัดปัญหา ทั้งที่ควรลดขั้นตอนในยามวิกฤติ จึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาในเรื่องเช่นนี้ได้เลย ไม่นับรวมกระบวนการรักษาพยาบาล ที่ไม่เพียงพอที่จะรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่ล้นเตี้ยง การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน ในภาวะวิกฤติก็ไม่สามารถทำได้ดีพอ หรือ เอาชนะสงครามข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลได้ โดยตัวผู้นำกลับมีปัญหาในการพูดและการสื่อสารกับประชาชนเสียเอง

เมื่อผสมรวมกับปัญหาความเดือดร้อน ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล ที่มีคำสั่งให้ปิดกิจการ คนทำมาค้าขายหาเช้ากินค่ำต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้า ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ขนาดกลาง ภัตตาคาร ร้านอาหาร ล้มหายตายจากเจ๊งระเนระนาดไปตามกัน จึงกลายเป็นปัญหาสะสมสร้างความไม่พอใจแก่รัฐบาล และผู้นำประเทศ จนถึงขั้นที่เรียกว่าวิกฤติศรัทธาต่อผู้นำ ไม่ว่าจะ พล.อ.ประยุทธ์ฯ จะพูดหรือทำอะไร แม้แต่หายใจแรง คนก็เห็นว่าผิดและไม่ชอบไปหมด กลายเป็นกระแสขับไล่ผู้นำประเทศ แบบใครถือหางเชียร์นายกฯ ล้วนโดนหางเลขไปด้วย

มีองทั้งหลายที่ตั้งเป้าไล่่นายกฯ ต่างได้โอกาสถือเอาเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ ออกมารุมถล่ม เรียงหน้าสกรัมผู้นำประเทศกันพร้อมหน้า นี่คือภาวะวิกฤติของบ้านเมืองในปัจจุบัน

สถานการณ์บ้านเมืองที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า เสียงเรียกร้องขอความร่วมมือจากรัฐบาลถึงประชาชน หรือการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อบังคับประชาชนให้ปฏิบัติ จากที่เคยเชื่อฟังให้ความร่วมมือด้วยดีต่อรัฐบาลและผู้นำประเทศ ตลอดมา พลิกกลับเป็นมีการต่อต้านคำสั่ง มีอารยะขัดขืน กระทั่งถึงขนาด "กูจะเปิดมึงจะทำไม" ย่อมเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ถึงปัญหาใหญ่ กำลังเผชิญหน้าท้าทายต่อรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง

คำว่า "เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน" เริ่มไม่แข็งและไม่อาจเรียกหาความร่วมมือจากประชาชนได้ นี่คือบททดสอบครั้งสำคัญต่อการปกครองของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับแต่การยึดอำนาจเป็นต้นมา ความเป็นจริงก่อนที่สถานการณ์ความวิกฤติศรัทธาต่อผู้นำประเทศ จะสั่งสมและพัฒนามาถึงวันนี้ มีบุคคลสำคัญและรัฐบุรุษของประเทศ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็เคยเตือนท่านนายกฯ ไว้แล้วก่อนที่ท่านจะถึงแก่อสัญกรรมว่า "วันนี้ดูใช้กองหนุนของตูไปหมด แทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว ตูต้องเพิ่มเติมกองหนุนตูให้เพิ่มขึ้น" และ "ที่ตูสัญญาจะคืนความสุขแก่ประชาชนนั้น ต้องดำรงความมุ่งหมายและทำให้ได้"

และยังมีเสียงเตือนจากสื่อมวลชน, กัลยาณมิตร และ ผู้หวังดีต่อนายกฯ อีกมากมาย เคยเตือนและเสนอแนะถึงการเตรียมรับกับสถานการณ์ ทั้งชี้แนะให้เห็นหนทางที่จะก้าวพ้นจากวิกฤติศรัทธาของรัฐบาลอย่างไร แต่ดูเหมือนนายกฯ คงฟังแต่ไม่ค่อยได้ยิน หรืออาจไม่ได้ให้หน้าหนัก หรือ ความสำคัญสักเท่าไร สุดท้ายวันแห่งความเป็นจริงของชีวิตก็มาถึง เพราะอำนาจไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนและจีรัง คุณงามความดีของคนต่างหากที่จะมันคงสืบไป

การที่ประเทศจะก้าวผ่านวิกฤติด้วยกันไปได้ ผู้นำกับประชาชนจึงต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียว พึ่งพาอาศัยกัน เปรียบประดุจปลา กับ น้ำ ประชาชนในชาติต้องรักและสามัคคีกัน ผู้คนในสังคมต้องมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้นำประเทศต้องมีภาวะความเป็นผู้นำสูงและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ หากผู้นำประเทศไม่สามารถครองใจประชาชนได้ ก็ยากที่เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

การที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หรือ กระทั่งรวมตัวกันออกมาขับไล่รัฐบาล ด้วยเหตุความไม่พอใจในการบริหารจัดการปัญหาของประเทศ อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิดขณะนี้ รัฐบาลจึงต้องฟังและถือเป็นเสียงเตือนครั้งสุดท้ายของประชาชน ก่อนที่พวกเขาจะหันหลังให้รัฐบาล ผู้นำประเทศจึงต้องน้อมรับฟังเสียงประชาชน และเร่งริบดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในรัฐบาลและตัวผู้นำโดยด่วนเท่านั้น ไม่ควรมองประชาชนเป็นศัตรู หรือ คิดแต่จะหาทางดำเนินการตามกฎหมาย จึงจะสามารถประคับประคองรัฐนาวาของรัฐบาลนี้ไปได้

ถ้าหากยังตื้อดิ่งตันที่จะบริหารประเทศไปในสไตร์เดิมๆ โดยมิได้ปรับปรุงแก้ไขภาวะความเป็นผู้นำให้ดีขึ้น และไม่มุ่งมั่นทำให้การทำงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ คงไม่มีหนทางที่รัฐบาลจะฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปได้ และประชาชนคงไม่ยอมเดินตามไปด้วยกับรัฐบาลเป็นแน่แท้ และเมื่อนั้นการล่มสลายของรัฐบาลก็จะมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ นี่คือโอกาสสุดท้ายของรัฐบาล

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/487577>

14 กรกฎาคม 2564 7:00 น.

เมื่อถึงทางแยกวัดใจประชาธิปไตย

ก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ถ้าอยากกลับมา ก็ต้องเริ่มมีท่าทีให้เห็นชัดตั้งแต่วันนี้ว่าจะวางตัวต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลอย่างไร เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนก็ส่วนหนึ่ง จุดยืนทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่คนอยากเห็น



เรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด ณ วันนี้เป็นมรสุมระดับทอร์นาโดที่รัฐบาลอย่างรุนแรง ล่าสุดมีการสั่งเพิ่มมาตรการใน 10 จังหวัด ลักษณะกึ่งๆ ลอคดาวน์ ซึ่งมีผลถึงวันที่ 25 ก.ค.นี้ ขณะที่เรื่องเยียวยาปิดสถานประกอบการไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือน เม.ย.ก็ยังไม่เรียบร้อยดี ต้องคิดแผนเยียวยารอบใหม่อีก

การเคลื่อนไหวทางฝั่งการเมืองก็มีอยู่ คือการเตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้บัตรเลือกตั้งได้ 2 ใบ ส่วนร่างแก้ไขของภาคประชาชนให้แก่ ม.256 และตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) คงต้องรอความหวังในสมัยประชุมรัฐสภาครั้งหน้า ว่าจะมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าพิจารณาหรือไม่ และต้องหวังว่าจะไม่มี“ไอ้ไข่ขวางคลอง”ที่ไหนอีก

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เดินหน้าไปเร็วกว่าเพื่อนในการเตรียมตัว คือมีการตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่ตัวเด็ดคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขึ้นนั่งเลขาธิการพรรค โดย ร.อ.ธรรมนัสก็ประกาศในเชิงเตรียมการ“ทำพื้นที่”เพื่อรับการเลือกตั้ง และผลักดันให้ พปชร.เป็นสถาบันทางการเมือง

ก็ต้องยอมรับว่า ขณะนี้“วิกฤติศรัทธา”กระทบต่อฝ่ายรัฐบาลเต็มๆ จากการแก้ปัญหาโควิด“ไม่ตรงใจ”ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องวัคซีน ซึ่งพรรคที่รับหน้าเสื่อไปเต็มๆ คือ พปชร. ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหมเป็นนายกฯ อีกสมัย และพรรคภูมิใจไทยในฐานะคัมบังเหียนกระทรวงสาธารณสุข

มีความเห็นที่หลายคนเริ่มแสดงออกว่า“บางพรรคร่วมรัฐบาลควรทบทวนท่าทีได้แล้ว” ไม่ใช่เห็นแก่มารยาททางการเมือง เพราะดูท่าทางว่าพินอบพิเทาเรารู้กันต่อไป มีโอกาสที่จะกลายเป็นพรรคที่ได้ ส.ส.น้อยกว่าเดิมในการเลือกตั้งครั้งหน้า หลายสายตาเริ่มพุ่งมองไปที่พรรคประชาธิปัตย์ ว่าจะแสดงท่าทีอย่างไร เพราะเป็นพรรคลำดับ 3 ในรัฐบาล

ขณะนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรค กำลังเดินสายสร้างคะแนนนิยม ในภาคอีสาน ชนิดที่ออกงานแจกเช็คชำระหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมรายสัปดาห์ ย้ำเรื่องประกันราคาสินค้า เกษตร พยายามหาช่องทางในการลดค่าใช้จ่ายประชาชน หรืออำนวยความสะดวกในการซื้อของช่วงโควิด

ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เราก็เห็นว่า ประชาธิปัตย์ถูก “เจาะยาง” ไปหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่เจ็บปวดที่สุด คือในจังหวัดภาคใต้ที่ทั้ง พปชร. และ ภูมิใจไทยแย่งเก้าอี้เดิมได้ และใน กทม. ที่เรียกได้ว่า ส.ส. สูญพันธุ์ไปเลย เพราะการ “เดินเกมพลาด” ที่พยายามเสนอตัวเป็นพรรคทางเลือกที่สาม ในขณะที่กระแสเลือกตั้งแบ่งขั้วเป็น “เอาลุง-ไม่เอาลุง”

และ ณ วันนี้ มันก็มีภาพฟ้องอยู่แล้วว่า กระแส “เอาลุง-ไม่เอาลุง” ก็กลับมาใหม่แบบชัดเจนกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เสียด้วยซ้ำ ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนี้ ภาพชัดเจนมาก และคนกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะไปโน้มน้าวที่คนรอบตัว คนที่บ้าน อธิบายถึงปัญหาการทำงานของรัฐบาลเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจเลือกตั้งครั้งหน้า

การเคลื่อนไหวของ พปชร. และการเร่งแก้รัฐธรรมนูญ อาจเป็นตัวแปรในการส่งสัญญาณว่า “รัฐบาลนี้อยู่ไม่ครบเทอม” คราวนี้ก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ถ้าอยากกลับมา ก็ต้องเริ่มมีท่าทีให้เห็นชัดตั้งแต่วันนี้ว่าจะวางตัวต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลอย่างไร เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนก็ส่วนหนึ่ง จุดยืนทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่คนอยากเห็น

และต้องแสดงจุดยืนในนามพรรคอย่างเข้มแข็ง มันคง ไม่ใช่ส่งตัวเล็กตัวน้อยมาตอด จิกกัดรัฐบาลในบางเรื่อง ความไม่พอใจต่อชินวัตรเรื่องเดียวอาจเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ทำให้เสียงฝั่ง “ไม่เอาลุง” รวมตัวกันได้ถึง 376 เสียง โดยไม่ต้องพึ่งเสียงฝั่ง ส.ว. ก็ได้ การวัด “ความกล้าหาญ” แรกอาจมาในรูปแบบการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เพื่อไทยจะยื่นเร็วๆ นี้

ในภาวะการเมืองสองขั้ว การตัดสินใจต้องรอบคอบและชาญฉลาด เพื่อพรรคจะกลับมาใหญ่ได้อีก.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/49707/>

14 ก.ค. 2564 เวลา 8:00 น.

โหมโรงชกฟอก แก่โควิดล้มเหลว ตึกหนัก “บึกตู่”



โหมโรงชกฟอก แก่โควิดล้มเหลว ตึกหนัก “บึกตู่”

สถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ของประเทศไทย ยังน่าห่วง เพราะยอดผู้ติดเชื้อใหม่ และผู้เสียชีวิต ยังพุ่งสูงอยู่ ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 13 ก.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อ 8,685 ราย ผู้ป่วยสะสม 353,712 ราย ผู้เสียชีวิต 56 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 2,847 ราย

ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอก 3 ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นอกจากจะเจอศึกหนัก ในการแก้ไขปัญหาอยู่ในขณะนี้แล้วความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา ก็ถูก “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ซึ่งพืดเตรียมนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ(ชกฟอก) แบบลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ ม.151 ที่จะยื่นญัตติในเดือน ส.ค.นี้ และจะสามารถอภิปรายได้ก่อนปิดสมัยประชุมสภาในวันที่ 18 ก.ย. 2564 นี้

โดย “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” มีมติร่วมกันเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา คือ

1. ที่ประชุมมีมติเห็นว่า สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤติขั้นสูงสุด ประชาชนกำลังล้มตาย ประเทศกำลังเสียหายยับเยิน จากการระบาดของโควิด-19 โดยทั้งหมดเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดและล้มเหลวของรัฐบาล จนไม่อาจปล่อยให้สถานการณ์ย่ำแย่มากไปกว่านี้ได้

2. พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงเห็นร่วมกันว่า มีความจำเป็นต้องดำเนินการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตาม ม.151 ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าเพื่อความรอบคอบและความครบถ้วนของประเด็นการอภิปราย รวมถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน จึงเห็นสมควรเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

โดยเสนอให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมโดย ส่งข้อมูลความผิดพลาด ล้มเหลว รวมถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นมายังพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชน ข้าราชการ และพรรคร่วมฝ่ายค้านในการหยุดยั้งรัฐบาลที่ล้มเหลว

3. ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน โดยจะนำเสนอท่าทีและความเห็นต่อสถานการณ์ประเทศต่อไป โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 19 ก.ค. 2564

มุ่งเป้าแก้โควิด-ศก.เหลว

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ระบุว่า เบื้องต้นมีประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในกรอบ กว้างๆ 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มการแก้ไขสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 2. กลุ่มผลกระทบทางการเศรษฐกิจ และ 3.กลุ่มเรื่องอื่นๆ

หลังจากนี้จะมีการหารือเพื่อรวบรวมประเด็นที่สอดคล้องกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก่อนที่จะกำหนดตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย และกำหนดตัว ส.ส.ที่จะเป็นผู้อภิปราย

“รายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ เพื่อกำหนดไทม์ไลน์ให้เกิดความชัดเจน แม้จะปิดสภาฯ 2 สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่” นพ.ชลน่าน ระบุ

ล็อกกลุ่ม“บึกตู่”คนเดียว

นพ.ชลน่าน ระบุด้วยว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไร้ความสามารถทอดทิ้งให้ประชาชนต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสร้าย รัฐบาลไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วย ภาพของประชาชนจำนวนมาก ต้องนอนรอที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน นาน 2 วัน เพื่อรอโอกาสในการตรวจหาเชื้อ

อีกส่วนที่ป่วย ก็นอนรอความตายอยู่ที่บ้าน โดยที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่แม้แต่จะเหลียวมามอง การกระทำคือการทอดทิ้งประชาชน ที่เห็นคนตายทุกวันโดยไร้ความรู้สึกรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย ประเทศที่ได้ รับ การ ย อ ม รับ ว่า ระ บ บ สา ธ า ร ณ สุ ข ตี เป็น อั น ตั บ 6 ของ โลก แต่ วัน นี้ ฎ ก พล.อ.ประยุทธ์ ทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งที่รวบอำนาจทั้งหมดไว้ในมือ มีเครื่องมือมากมาย แต่คิดไม่เป็น แก้ปัญหาไม่ได้ ส่งผลให้ประชาชนต้องทนทุกข์

“ถึงเวลานี้หากพรรคร่วมรัฐบาลยังคงร่วมพายุเรือที่ใกล้อัปปางลำนี้ต่อไป ไม่รับรู้และไม่รู้สึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศ จะยังคงนั่งในเรือนี้ต่อไป ขอให้พี่น้องประชาชนจงจำไว้ว่า ใครบ้างที่ร่วมกันทำร้ายท่านแต่หากอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีโอกาสที่ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้น หาก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล เพียง 30 เสียง ประกาศเป็นสัญญาประชาชนว่า จะไม่สนับสนุน ไม่ลงมติในสภาให้กับรัฐบาลชุดนี้ทุกกรณี แค่นี้ก็ช่วยชาติได้ และเป็นโอกาสที่จะนำพาประชาชนฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” นพ. ชลน่าน ระบุ

มีรายงานจากฝ่ายค้านว่า การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐาน หรือ พยานเพิ่มเติมที่สอดคล้องประพดติมิชอบ เพราะพฤติการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้สร้างความเสียหายแก่ประชาชน เช่นการเสียชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการหวัคชิน และการบริหารจัดการเตียง เป็นต้น

ภท.ไม่ถอนตัวร่วมรัฐบาล

นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส. สงขลา รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล ดังนั้นพรรคจะอภิปรายปัญหาในพื้นที่เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา สิ่งที่เราต้องตระหนักมากที่สุดตอนนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ พยายามแก้ไข ปัญหา

“เราอยู่ที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายคนถามว่า ทำไมพรรคภูมิใจไทยไม่ถอนตัวและทำไมไม่ลาออก หากวันนี้ พรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาลก็จะทำให้รัฐบาลยุติการบริหารงาน แต่วันนี้มีสถานการณ์โควิด หากพรรคภูมิใจไทย ถอนตัว แล้วรอบหน้าประชาชนคงไม่ให้ออกสลับมา เพราะเวลาที่มียุทธศาสตร์ปัญหา หรือ ตัดช่องน้อยแต่พอตัว

ผมคิดว่านายกฯ ก็เช่นกัน ท่านก็คงอึดอัดใจ คิดจะตัดสินใจหลายอย่าง แต่หากกลับมารอบหน้าจะยากมาก และแทบไม่มีโอกาสได้กลับมา แต่ถ้านายกฯ แก้ปัญหาให้หมดโควิด ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ผมคิดว่าประชาชนจะตัดสินใจ อีกรอบหนึ่ง” รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุ

ปชป.ไม่หวังศึกซัดพอก

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเช่นกันว่า หลักการในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือหนึ่งใน กระบวนการที่สำคัญในการตรวจสอบรัฐบาล เป็นหน้าที่ที่สำคัญของฝ่ายค้าน ตามระบอบประชาธิปไตยและเชื่อว่า ฝ่ายรัฐบาลพร้อมชี้แจง และรัฐมนตรีคนใดที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีหน้าที่ต้องชี้แจง

ส่วนรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความกังวล เพราะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการทำหน้าที่ได้อย่าง สมบูรณ์ และยิ่งสถานการณ์ขณะนี้ต้องทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ให้สุดความสามารถ มุ่งประโยชน์ของประชาชนและ ประเทศเป็นที่ตั้ง ส่วนการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีรัฐมนตรีคนใดบ้าง และยื่นช่วงเวลาใดก็เป็นดุลพินิจของฝ่าย ค้าน ไม่สามารถไปก้าวล่วงได้

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/blogs/politics/487559>

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 - 11:33 น.

สถานีคิดเลขที่ 12 : ล้มรัฐบาล!



พรรคร่วมฝ่ายค้านขยับ ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เล็งเดือนสิงหาคม ฤกษ์งามเสนาญัตติ

การซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตศรัทธาอย่างรุนแรง จากพิษวัคซีน การบริหาร ผิดพลาด ล้มเหลว ส่งผลโควิดระบอบลูกกลมขยายวงกว้าง เป็นที่จับตามอง การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ผลอาจแตกต่างครั้งก่อนๆ ไม่ว่าจะยื่นญัตติกี่ครั้งก็หน ฝ่ายค้านไม่สามารถโค่นรัฐบาลได้ ทั้งนี้เนื่องจากเสียงฝ่ายรัฐบาล เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

การลงมติแบบการเมือง แบ่งขั้วฝ่าย นับหัว วัดด้วยจำนวนเสียงล้วนๆ โดยเฉพาะ มิได้นำเนื้อหา สารการอภิปราย มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจหวดอย่างแท้จริง ทำให้การอภิปราย ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุดในการตรวจสอบฝ่ายบริหารของฝ่ายนิติบัญญัติ เสมอเป็นเพียงพิธีกรรม ฟอกรัฐบาล ให้มีความชอบธรรม เนื่องจากอภิปราย มีเหตุมีผล ข้อมูลประกอบหนักแน่นเพียงใดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถโน้มน้าวสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเปลี่ยนใจ ลงมติ ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีได้ แต่ครั้งนี้ ใครต่อใคร คาดหวังผลสูงกว่านั้น ถึงขั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นก็เป็นได้

คาดหวัง ส.ส.ที่ยึดโยงผูกพันกับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดระบอบ โดยตรงคุกคามชีวิต และเศรษฐกิจปากท้อง จะตัดสินใจหวด ตามกระแส ที่กำลังกระหึ่มดังอยู่ในเวลานี้ ลงมติไม่ไว้วางใจ ปฏิเสธรัฐบาล แต่ในความเป็นจริงแล้วยาก อาจแค่ฝัน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่คาดกันว่า สภาจะบรรจุเป็นวาระพิจารณาราวเดือนกันยายน หากฝ่ายค้านยื่นญัตติเดือนสิงหาคม คงลงเอยเหมือนเดิม กล่าวคือ เสียงลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งยึดเอาเป็นเกณฑ์ตัดสิน รัฐมนตรี หรือรัฐบาลต้องพ้น ตำแหน่ง พ้นธงได้ว่า ไม่ถึง กึ่ง หนึ่ง ของ จำนวน สมาชิก ที่มี อยู่ ของ รัฐบาล แน่น อน นั้นหมายความว่า สภายังคงไว้วางใจรัฐบาลให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา ยิ่งเป้าหมาย เช็กบิลไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ชัดเจนเป็นที่ยิ่งว่า เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยิ่งมองไม่เห็น ว่า ส.ส.รัฐบาล จะกล้ายกมือสวน ลงมติไม่ไว้วางใจ อันจะทำให้รัฐบาลล้มพังทั้งกระดาน

รัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลทุกคน สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี การลงมติที่ไม่ต่างจากทูปหม้อข้าว ระเบิดคลังเสบียงตัวเองทั้งนี้ เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด ที่ทำให้เป็นไปได้อย่างแน่นอนอีกประการก็คือ การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นเรื่องการตรวจสอบตามกติกาที่จริง แต่ลักษณะมันไม่ต่างกับเรื่องการเมืองโดยแท้

การต่อสู้ ระหว่างฝ่ายค้าน กับฝ่ายรัฐบาลโดยแท้ ต่างฝ่ายต่างก็จำเป็นต้องระดมกำลังมาสู้วัดตัดสินกัน

หาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลได้ฟังข้อมูลที่ฝ่ายค้าน นำมาอภิปรายโน้มน้าวให้ลงมติในทิศทางเดียวกับฝ่ายค้าน ที่ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาด ล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ประชาชนแล้ว ลงคะแนนตามฝ่ายค้าน ก็จะกลายเป็นว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ไม่มีความคิดความอ่าน

พิจารณาตัดสินใจเองไม่ได้แม้ในสถานการณ์วิกฤตปัจจุบัน ที่ข้อมูล ข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดยิ่ง หากตัดสินใจตาม เห็นพ้องกับข้อมูลฝ่ายค้าน ความมีคุณค่า ราคาอาจลดลง สถานการณ์ขณะนี้ การตัดสินใจเองถอนตัวไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายค้าน คู่อิ่งใหญ่ มีความชอบธรรมยิ่งกว่า นายก้อยอง สรรเสริญยิ่งกว่า เนื่องจากเกิดจากการที่ผู้แทนปวงชนชาวไทย สำนึก ตระหนัก ข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพการณ์ที่ปรากฏ ณ เบื้องหน้า ถ้ามองจากมุมการเมืองที่เหนือชั้นกว่า ถอนตัวยังได้ชื่อว่า ชอบธรรมยิ่งกว่าชอบธรรม

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2827827